TG do day 2

MỤC LỤC

Sống sót nhờ màu sắc của chiếc xe................................................5

Bị kẹt tay khi định ăn trộm sôcôla................................................5

Quan tài trôi theo dòng lũ..............................................................6

Nghị sĩ đi quét dọn nhà chứa......................................................... 6

Kiện vợ ra toà vì tội đọc trộm thư .................................................7

Người có khả năng viết bằng tóc, mũi và tai................................7

Nuôi bò trên lầu ba......................................................................... 7

Nuôi cá sấu trong nhà..................................................................... 8

Tác phẩm kỳ lạ nhất của nền mỹ thuật hiện đại Bỉ .................. 8

Tự làm mù để được yêu .................................................................. 9

8 lần cưới vợ vì muốn có con trai................................................... 9

120 tấn cà chua dành cho lễ hội Tây Ban Nha......................... 10

Cặp vợ chồng sống chung lâu nhất thế giới............................... 11

Con mèo trị giá 5 triệu USD........................................................11

Chết trong bể sôcôla lỏng............................................................. 12

Bị thiên thạch rơi trúng chân...................................................... 12

Tự ngâm mình dưới nước suốt 24 giờ.......................................... 13

Theo dõi ngỗng trời từ vệ tinh đến tủ ướp lạnh........................14

Một người Mỹ muốn phá kỷ lục trong trò chơi tụt dốc ............. 14

Quyển kinh Koran lớn nhất thế giới...........................................15

Phát hiện 27 tượng Phật bằng vàng khối ở Campuchia...........16

Náo loạn vì váy mini..................................................................... 16

Dùng hình nộm để canh giữ tù nhân.......................................... 17

Mất 1 tỷ lít nước vì một tổ cò đen................................................ 17

Đĩa mì sợi nặng gần 1,5 tấn......................................................... 18

Chuột cũng phải trả tiền vé đi xe buýt....................................... 18

Ai là thủ phạm?............................................................................. 19

Nhận biết người yêu qua đôi tai.................................................. 19

Thái Lan: Cấm voi đi trên đường phố......................................... 20

Bị cho nghỉ học vì mái tóc Mohican màu xanh dương............... 20

Nhà tù trở thành nơi buôn bán xa xỉ.......................................... 21

Thị trưởng cấm dân địa phương chết.......................................... 21

Bưu phẩm gửi từ năm 1945 đến nay mới nhận được................ 22

Vật hiến tặng lạ lùng.................................................................... 22

Tổ chức sinh nhật cho chú rùa 260 tuổi...................................... 23

Vật bí ẩn tấn công cả trăm người................................................ 24

Hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách cởi truồng gây rối......... 25

Điện thoại di động dành cho chó................................................. 25

Thái Lan: Cấm bán và nuôi gián................................................. 26

Cõng mẹ đi tham quan thủ đô ..................................................... 26

Đo ván vì cướp xe của CLB Judo................................................. 27

Bịa chuyện để khỏi phải làm bài tập.......................................... 27

Chiếc nhẫn vàng trong quả táo.................................................... 28

Bị bắt vì lấy quá nhiều vợ ............................................................ 28

Trả thù kiểu trời ơi....................................................................... 29

Bán ma túy tịch thu được để tăng ngân sách nhà nước ...........29

Giả gái lừa 150 chú rể................................................................... 30

Tham thì thâm............................................................................... 30

Chó bị cấm đi máy bay.................................................................. 31

Một con chim ăn hàng trăm con bướm....................................... 31

Bị kẹt chân trong đường ống nước thải của nhà vệ sinh.......... 32

Máy xén cỏ điều khiển qua internet ...........................................32

Mèo có 28 ngón chân..................................................................... 33

Nàng công chúa mắc tật khó đọc................................................. 33

Biết giải phẫu não khi mới học hết tiểu học............................... 34

Ngày hội sinh đôi...........................................................................34

Một người chết phải đi thuyết phục là mình đang còn sống.... 35

Chỉ tại quá mập............................................................................. 35

Trò đùa tai hại............................................................................... 36

Xác ướp mang bộ phận giả...........................................................36

Người nhện giao bình gaz ở Thái Lan......................................... 37

Bị kiện vì lấy tên ngựa đặt cho con trai mình...........................38

Phụ nữ Afganistan xấu nhất thế giới.......................................... 38

Một bé gái sống xót sau khi ngã khỏi xe đang chạy.................. 39

Sân bóng trở thành đầm lầy cá sấu ............................................ 40

Kiện vì bị phân biệt đối xử...........................................................40

Một con vẹt tìm được chủ sau khi nói được tên của chính nó .. 41

Bác sĩ bỏ bệnh nhân đang mổ để đi đến ngân hàng.................. 41

Bơi cùng cá mập ............................................................................ 42

Loài cây thối nhất thế giới đã nở nhuỵ khai hoa...................... 42

Phân gấu Koala đẻ ra vàng.......................................................... 43

Gà trống bị trục xuất vì tiếng gáy............................................... 44

Kem dành cho chó......................................................................... 44

Indinesia: Cúp điện nhiều, sinh con lắm.................................... 45

Nhạc pop được ưa chuộng trong đám tang................................. 45

Tù nhân được cải huấn bằng ăn chay và tụng kinh.................. 46

Thác nước nhân tạo Trung Quốc được ghi vào kỷ lục Guinness

.................................................................................................................. 46

Hoãn xây cầu vì loài rùa............................................................... 47

Phụ nữ thắng nam giới trong cuộc thi tắm hơi......................... 47

Thất bại trong việc lập kỷ lục người có tiếng ợ to nhất thế giới

.................................................................................................................. 48

Khí hậu nóng sinh loài mực quái vật.......................................... 48

Kỷ lục Guinness nhiều bà mẹ cho con bú cùng lúc.................... 49

Bị bỏ tù vì làm phép phù thuỷ..................................................... 49

Anh: Chuột nhiều hơn người........................................................50

Tự rạch bụng để phản đối lệnh cấm nhặt đồng xu.................... 51

Đến bệnh viện phải có phụ huynh đi kèm.................................. 51

Chết vì phân voi ............................................................................ 52

Quái vật hồ Lochness xuất hiện tại Trung Quốc?.................... 52

Ngựa mang chân giả..................................................................... 53

Trưng bày bức ảnh tảng băng bị tình nghi là đánh chìm tàu

Titanic...................................................................................................... 53

Thi tài bắt cua ............................................................................... 54

Họ nào được dùng nhiều nhất trên thế giới?..............................54

Quân cờ lâu đời nhất châu Âu..................................................... 55

Người có đầy đinh và lưỡi câu trong bụng.................................. 55

Một phụ nữ mang trong mình... 9 bào thai!............................... 56

Nguồn gốc sự ra đời của Logo...................................................... 56

Được cứu thoát nhờ nước sốt cà chua.......................................... 57

50 năm có 77 triệu USD mà không biết...................................... 58

Tìm chìa khoá mặc kẹt trong lỗ cống.......................................... 59

Không biết cách ăn trộm ..............................................................59

Khi quan toà ngủ gật.................................................................... 60

Bị bắt vì tội ăn cắp mặt trăng...................................................... 60

Bệnh nhân nặng 300kg phải ra khỏi nhà bằng cần cẩu và xe tải

.................................................................................................................. 61

Sân vận động trở thành bãi biển................................................. 61

Suýt nữa phải tranh cử với chó ................................................... 62

Sống sót nhờ chùm chìa khoá ...................................................... 62

Làm đám cưới sau 80 năm sa cách..............................................63

Hề đánh cướp có vũ trang ............................................................ 64

Bị bắt vì gọi lầm số........................................................................64

Gửi thư cho người đã chết............................................................ 65

Sống chung với ngươì đã chết...................................................... 65

Bị bắt vì tình nghi là kẻ ăn thịt người........................................66

Một con chó được cứu sống nhờ hô hấp nhân tạo...................... 67

Tự tử không thành vì hồ bơi ........................................................67

Cuộc thi chạy của những người phục vụ càphê ......................... 68

Mang theo người tình trong va li................................................. 68

Vẹt làm nhân chứng trước toà..................................................... 69

Hồng Kông: Học phí của trường mẫu giáo cao hơn đại học...... 69

90 tuổi bị 1000 vết ong đốt vẫn sống...........................................71

Nhầm lẫn trong việc thụ tinh nhân tạo...................................... 71

Bảng xếp hạng các món ăn bị ghét nhất..................................... 72

Người chết đội quan tài ngồi dậy................................................. 73

Xe bọc thép bị rớt tiền................................................................... 74

Bánh mì có chuột...........................................................................75

Rùa cũng gây tai nạn.................................................................... 75

Tóc trong bao tử............................................................................. 76

Trốn thoát khỏi nhà tù lần thứ hai nhờ cùng một chiếc lỗ....... 76

SỐNG SÓT NHỜ MÀU SẮC CỦA CHIẾC XE

Bị cướp xe và đưa tới một khu phố hẻo lánh ở Nam Mỹ có thể là án tử hình dành cho những người lái xe, nhưng một phụ nữ cùng với những đưa con của mình đã may mắn sống sót nhờ màu của chiếc xe. Kẻ đặt hàng phàn nàn rằng màu của chiếc xe không hợp và bảo những kẻ cướp xe trả lại chìa khoá cho người phụ nữ và cho bà ta đi sau khi đã chỉ đường. Cảnh sát cho biết ngay khi trời sập tối người phụ nữ trên (không tiết lộ danh tánh) đã bị ba gã đàn ông có vũ trang buộc ngồi vào băng ghế sau của chiếc xe màu trắng cùng với đứa con trai 14 tuổi và cô con gái 9 tuổi của bà. Những kẻ cướp xe đã lái chiếc xe đến Alexandra, một khu phố ổ chuột nơi rất hiếm có cảnh sát tuần tra. "Kẻ đặt hàng hình như đã nói rằng màu của chiếc xe là không đúng như yêu cầu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là những kẻ cướp xe sau đó đã trả cho người phụ nữ chìa khoá xe và cho bà ta đi, chúng chỉ lấy của bà chiếc điện thoại đi động, một số nữ trang và rồi chỉ đường cho bà khi bà nói không biết cách nào ra khỏi khu Alexandra" - Người phát ngôn của cảnh sát bà Annaline Prinsloo nói.

BỊ KẸT TAY KHI ĐỊNH ĂN TRỘM SÔCÔLA

Một thiếu niên đã bị bắt sau khi lấy trộm sôcôla trong máy bán hàng tự động và bị kẹt ngón tay cái vào trong máy. Cậu thiếu niên 15 tuổi trên đang lấy trộm những thanh sôcôla, bánh rán và nước uống tại một nhà ga ở Melbourne (Úc) thì bị kẹt tay. Người bạn cùng đi sau nỗ lực giải thoát không thành đã phải gọi cho cấp cứu. Tờ Herald Sun cho hay khoảng 10 người đã làm việc trong một giờ liền để giải thoát cậu thiếu niên. Ở bệnh viện cậu đã được phẫu thuật tạo hình cho ngón tay cái bị thương và sẽ được cảnh sát thẩm vấn sau đó. Lính cứu hoả Steve Smith cho biết lúc đó họ phải làm việc rất thận trọng vì ngón tay của cậu có nguy cơ bị đứt hay gãy lìa.

QUAN TÀI TRÔI THEO DÒNG LŨ

Tại Đức, những cư dân ở một thị trấn đã một phen đứng tim khi họ thức dậy và nhìn thấy rất nhiều cỗ quan tài và xác chết đang trôi dọc theo những con đường bị nước lũ tràn qua.Cảnh sát ở Sieden cho biết một cơn mưa lớn bất ngờ đã ập xuống làm ngập thị trấn, mực nước dâng cao tới 2m. Những cỗ quan tài và xác chết là từ một nghĩa trang của địa phương. Cư dân địa phương vẫn đang tiến hành thu dọn đường phố.

NGHỊ SĨ ĐI QUÉT DỌN NHÀ CHỨA

Ông Barry Haase, nghị sĩ thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Australia John Howard, đã quyết định đến quét dọn, lái xe một ngày ở "nhà đèn đỏ" Langtree khá nổi tiếng tại thị trấn Kalgoorlie. Đổi lại, "Lý mama" Mary Anne-Kenworthy, chủ nhà đèn đỏ này, sẽ trả một khoản lương 1.000A$ cho ông, đồng thời đóng góp 50 nghìn A$ cho quỹ từ thiện. Ông Hasse nói rằng ông chẳng ngại ngần gì công việc trên nếu vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên ông sẽ dành thời gian giúp bà Kenworthy giáo dục giới tính trong cộng đồng.

KIÊN VỢ RA TOÀ VÌ TỘI ĐỌC TRỘM THƯ

Không rõ vì yêu chồng nên quá nghi ngờ hay vì muốn chọc tức chồng, một bà vợ ở Turin (Italia) đã nhiều lần bóc thư từ gửi riêng cho chồng mình. Quá tức giận với vợ, ông chồng đã kiện vợ ra toà, dù bà vợ cam đoan không làm như vậy nữa. Toà án Turin đang điều tra vụ này. Bà vợ có thể bị phạt tới một năm tù hoặc bị phạt 516 euro vì tội tọc mạch.

NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG VIẾT BẰNG TÓC, MŨI VÀ TAI

Tapan Dey, một thanh niên người Ấn Độ 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Rabindra Bharati, Calcutta, có khả năng viết bằng tóc, mũi, tai và cùng một lúc bằng cả hai tay. Ngày 29-8, Dey đã biểu diễn tài năng của mình trước công chúng bằng cách viết một bài thơ của Rabindranth Tagore bằng tiếng Bengale với một cây bút cột dính trên tóc. Dey hy vọng thành tích của mình sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

NUÔI BÒ TRÊN LẦU BA

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ nuôi bò từ nhiều năm nay trong căn hộ ở thành phố cảng Trebizonde, trên bờ biển Đen, đã bị các nhà chức trách ngành thú y buộc phải bán bò. Những người hàng xóm của bà đã tỏ ra vui mừng khi nghe tin này. Bà Fatma Kocaman đã nuôi rất nhiều con bò cái trên lầu một và lầu ba của nhà bà. Ông Osman Terzi, một ủy viên hội đồng thành phố, cho biết ông và các cư dân ở khu phố này đã phải chịu đựng từ nhiều năm nay tiềng ồn, mùi hôi và phân bò ở khắp nơi tạo nên một cảnh tượng thật khủng khiếp.

NUÔI CÁ SẤU TRONG NHÀ

Một gia đình người Thái Lan đã nhận nuôi một con cá sấu đặc biệt với chiều dài hơn một mét và cân nặng 40kg. Ông Prayoon Thongjon, người chủ gia đình, cho biết "Kheng" chỉ là một con cá sấu con khi ông tìm thấy nó cách đây ba năm, ở trong đầm lầy thuộc tỉnh Phichit gần nhà. Kheng hiện đang sống hòa thuận cùng với hai con chó trong nhà. Mỗi ngày nó nhận được một khẩu phần thịt gà sống và được chủ đánh răng.

TÁC PHẨM KỲ LẠ NHẤT CỦA NỀN MỸ THUẬT HIÊN ĐẠI BỈ

Đây là một trong những tác phẩm kỳ lạ nhất của mỹ thuật hiện đại Bỉ. Bức tượng biếm hoạ có tên là Còn hơn thế nữa của John Isaacs mô tả một vị du khách Châu Âu đi kiếm tìm của lạ được coi là tác phẩm độc đáo nhất được trưng bày ở Galerie Aeroplastic ở Bruxelles, Bỉ. Bức tượng cao gần 3m được làm bằng hợp chất polystyrène và mang đậm phong cách "xây dựng" này đã được nhà sưu tập Pháp Antoine de Galbert mua và đang rao bán với giá 50 nghìn euro.

TỰ LÀM MÙ ĐỂ ĐƯỢC YÊU

Anh chàng người Rumania Ille Matey, 26 tuổi, ở thành phố Transilvania, vừa phải chịu hai nổi bất hạnh liền một lúc. Số là Matey rất yêu cô hàng xóm và quyết tâm cưới bằng được cô gái. Trong một lần đi trên phố, cô người yêu của Matey chẳng may bị tai nạn giao thông mù cả hai mắt. Sợ cô gái không nhận lời lấy mình sau cú tai nạn ấy, Matey quyết định làm mọi cách để cũng được mù. Anh chàng đã nhờ cậu em trai đấm vào mắt để được mù như người yêu. Sau nhiều lần thuyết phục, cậu em trai của Matey mới chịu nhận lời thực hiện ý định của ông anh. Các bác sĩ cho biết hai mắt của Matey sẽ không có khả năng phục hồi và bệnh nhân sẽ mù vĩnh viễn. Mừng vì được mù, anh chàng đã đến thẳng nhà người yêu để cầu hôn. Tưởng cô gái sẽ vui vẻ nhận lời, ai ngờ Matey bị từ chối đây đẩy. Cô gái cho biết một người mù đã khổ nữa là hai vợ chồng mù nên cương quyết khước từ.

8 LẦN CƯỚI VỢ VÌ MUỐN CÓ CON TRAI

Ông lão 96 tuổi người Nepal Janarap Sedjuval quyết định cưới vợ lần thứ 8 để kiếm một người chống gậy. Người bạn đời của Janarap là một phụ nữ 35 tuổi. Sở dĩ Janarap có nhiều vợ như vậy là bởi vì 7 bà vợ trước đẻ toàn con gái. Tổng cộng ông lão có tới 30 "thị mẹt" mà chẳng có mụn con trai nào để chống gậy. Hủ tục tại Nepal vẫn còn rất nặng nề, nhất là ở các vùng nông thôn thì đàn ông bắt buộc phải có con trai làm người nối dõi. Janarap tuyên bố sẽ chỉ nhắm mắt xuôi tay sau khi có được một mụn con trai chống gậy, chừng nào chưa đẻ đuợc con trai, ông lão sẽ không thể nhắm mắt được.

120 TẤN CÀ CHUA DÀNH CHO LỄ HỘI TÂY BAN NHA

Ngày 28-8, ngôi làng Bunol tại Valence, miền đông Tây Ban Nha đã tắm trong 120 tấn cà chua chín nhân dịp lễ hội truyền thống Tomatina. Khoảng 35.000 người đã tham gia trận chiến khổng lồ ném cà chua được tổ chức hàng năm nhấn chìm ngôi làng dưới một dòng thác màu đỏ. Năm nay, một cô gái trẻ đã bị gãy chân sau khi bị trượt trên những quả cà phủ kín mặt đường.Theo như truyền thống, bắt đầu từ 9g GMT, 6 chiếc xe tải chất đầy cà chua đã chạy từ con đường chính của ngôi làng đến quảng trường trung tâm. Sau khi các thành viên ban tổ chức lễ bám theo xe ném hàng xuống đường, những người tham gia đã lượm cà chua và ném vào mặt lẫn nhau trong một trận chiến khổng lồ. Hai tiếng đồng hồ sau, lính cứu hỏa và những người tình nguyện bắt đầu công việc dọn dẹp ngôi làng. Trong khi đó, những người đã chiến đấu rủ nhau đi về hướng bờ sông hoặc sử dụng

300 vòi sen được mang đến tại chỗ để tắm sạch. Lễ hội Tomatina thu hút nhiều du khách, đã có từ những năm

40, khi một nhóm bạn ăn trưa tại quảng trường ở ngôi làng đã vô tình gây ra trận chiến cà chua đầu tiên. Ban đầu họ đã ném cà vào mặt một người đàn ông chơi nhạc quá tồi, sau đó đã ném vào nhau. Khu vực Valence được xem là vườn cây ăn quả của Tây Ban Nha với đủ loại rau quả.

CẶP VỢ CHỒNG SỐNG CHUNG LÂU NHẤT THẾ GIỚI

Hai cụ William (Bill) và Claudia Lillian (Lil) Ritchie thành hôn nhau cách đây 83 năm vào ngày 12-4-1919 tại Jeffersonville ở bang Indiana, Mỹ, đã được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận là cặp vợ chồng sống chung nhau lâu nhất thế giới. Hai cụ đã có với nhau 4 người con, trong đó có 2 người đã qua đời, 19 cháu, 23 cháu cố và 18 chắt. Cụ bà Ritchie 98 tuổi hơi bị mất trí nhớ, còn cụ ông Bill 104 tuổi hơi bị lãng tai. Hai con gái của cụ ông và cụ bà là Jewell Wagoner, 75 tuổi và Helen Pennington, 77 tuổi cho biết họ đã quyết định đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão vì không có điều kiện để chăm sóc. Cụ bà Lil Ritchie đã đến ở viện dưỡng lão. Lúc ban đầu cụ ông đã từ chối, nhưng sau đó cụ yêu cầu được đưa đến ở cùng với vợ trong vài ngày tới. Bà Wagoner cho biết họ chưa bao giờ xa nhau từ 83 năm nay.

Hai cụ đã nhận được 579 thiệp chúc mừng sinh nhật trong năm

nay.

CON MÈO TRỊ GIÁ 5 TRIÊU USD

Một cặp vợ chồng người Canada đã yêu cầu hãng Air Canada bồi thường 5 triệu USD vì đã làm mất con mèo của họ trong chuyến bay từ Canada đến California. Hai vợ chồng Andrew Wysotski và Lori Learmont sống tại Oshawa (Ontario, Canada). Họ đã bay đi San Francisco trong tháng 8 này cùng với 5 con mèo, trong đó có con mèo có vân mang tên Fu 15 tuổi. Bên nguyên cáo đã làm đơn kiện hãng Air Canada và Continental Airlines chịu trách nhiệm về hành lý cùng 10 nhân viên phục vụ trong chuyến bay đi San Francisco khi con mèo Fu bị mất tích. Đơn kiện đề ngày 16-8, xác định rằng cặp vợ chồng trên đã sử dụng những thùng bằng nhựa được hãng hàng không bảo đảm để nhốt những con mèo trước khi cất cánh tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto. Khi đến San Francisco, thùng nhốt con Fu có một lỗ thủng to trong góc, nắp thùng bị vỡ và con mèo đã biến mất.

Hãng Air Canada đã không bình luận về vấn đề này.

CHẾT TRONG BỂ SÔCÔLA LỎNG

Công dân thành phố Philadelphia (Mỹ) bị phát hiện chết trong sitec đựng 2 ngàn lít kẹo sôcôlà lỏng của nhà máy bánh kẹo. Cảnh sát cho rằng, nạn nhân bị tụt chân vào bể đựng sôcôla lỏng lúc đang làm công việc nhào trộn. Thế nhưng, cũng có giả thuyết cho rằng, đối tượng định ăn cắp sôcôla nên mới rơi vào sitec. Giả thuyết thứ ba cho rằng nạn nhân định ăn vụng sôcôla nhưng chẳng may tụt chân dẫn đến cái chết. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem nạn nhân đã chống chọi với cái chết trong sitec đựng đầy sôcôla lỏng bao nhiêu lâu. Duy nhất chỉ có nhà máy là thiệt hại vì phải đổ toàn bộ 2 ngàn lít kẹo sôcôla đi.

BỊ THIÊN THẠCH RƠI TRÚNG CHÂN

Xác suất bị thiên thạch rơi trúng là một phần hàng tỷ nhưng một cô bé ở North Yorkshire, Anh, có lẽ đã bị một mảnh rơi trúng chân. Hôm thứ năm tuần rồi, Siobhan Cowton, 14 tuổi, gia đình sống tại Northallerton, vừa sắp bước vào xe thì bị một mẫu đá từ trên trời rơi xuống trúng chân. Nhận thấy miếng đá khá nóng, cô bé đã đưa cho cha mình, ông Niel, xem. Gia đình Niel dự định sẽ nhờ các nhà khoa học tại Đại học Durham phân tích miếng đá này. "Cháu thấy nó rơi từ trên cao xuống. Trông nó rất khác thường, bề mặt lồi lõm như lớp bọt với những hạt nhỏ như dung nham núi lửa. Một mặt nó lấp lánh, mặt kia hoen rỉ như thể có chứa kim loại", Siobhan nói. Cha của cô bé dự định sau khi nhờ các nhà khoa học phân tích sẽ giữ lại vật này vì theo ông, "không phải ngày nào người ta cũng bị thiên thạch rơi trúng. Cơ hội trúng số còn lớn hơn nhiều". Theo Tiến sĩ Benny Peiser thuộc ĐH John Moores ở Liverpool, thiên thạch này có thể từ sao Hỏa rơi xuống. "Nó có thể hàng tỷ năm tuổi và có nguồn gốc từ sự hình thành hệ mặt trời".

Hầu hết những mẫu thiên thạch có kích thước từ 5 - 60cm, Tiến

sĩ Ben Horton thuộc ĐH Durham cho biết.

TỰ NGÂM MÌNH DƯỚI NƯỚC SUỐT 24 GIỜ

Ngày 27-8, Criss Angel, một nhà ảo thuật người Mỹ đã thành công trong thành tích tự thoát ra khỏi các dây xích sau khi tự giam mình suốt 24 tiếng đồng hồ trong một thùng đựng đầy nước đặt giữa quảng trường Square tại New York. Sau khi tự ngâm mình suốt một ngày trong một thùng nước có kích thước bằng buồng điện thoại, bị xích từ chân đến cổ, và thở nhờ một mặt nạ lặn, Criss Angel đã bỏ ống thở và chỉ mất vài phút để tự giải thoát ra khỏi các dây xích. Da nhăm nhúm và đôi mắt đỏ, anh đã cảm ơn những người thân và quần chúng, sau đó đã bị nôn và ngất đi... Khi nhập viện, Criss bị ở trong tình trạng mất nước và phải ở lại bệnh viện trong suốt đêm, mình quấn trong một chăn cách nhiệt để thân nhiệt có thể trở lại bình thường. Criss Angel tên thật là Christopher Sarantakos đã tập luyện tự ngâm mình trong một bể bơi ở sân vườn tại vùng ngoại ô New York nơi mẹ anh đang ở, nhưng anh đã không ở lâu được hơn 12 tiếng. Tuần trước anh đã bị ngất khi thử nghiệm.

THEO DÕI NGỖNG TRỜI TỪ VÊ TINH ĐẾN TỦ ƯỚP LẠNH

Một chú ngỗng trời có gắn một máy truyền tín hiệu trị giá 3000 bảng Anh để vạch sơ đồ bay di trú của chính nó đã được vệ tinh theo dõi qua quãng đường chừng 4.500 dặm (khoảng 7.245 km) đến một tủ ướp lạnh của một thợ săn Eskimo. Kerry là một trong sáu chú ngỗng trời nhỏ Ai-len được tổ chức Wildfowl and Wetlands Trust tại Slimbridge, Gloucestershire theo dõi. Hầu như chúng đã hoàn tất cuộc hành trình đầy gian khổ đó nhưng ngỗng Kerry lại đi đến ngôi nhà của một người Eskimo trên đảo Cornwallis xa xôi. Và sau khi gõ cửa, các nhà nghiên cứu đến tủ ướp lạnh của anh thợ săn nơi Kerry đang nằm sau khi bị trúng đạn và máy truyền tín hiệu vẫn còn hoạt động. Cứ vào tháng Tư mỗi năm các chú ngỗng sẽ bay từ Strangford Lough, phía bắc Ai-len qua Iceland rồi đến vùng hoang dã Bắc Cực thuộc Canada. Nơi đó chúng giao phối, đẻ trứng và nuôi con trước khi cùng nhau quay về vào tháng Tám và tháng Chín. Nhưng trên đường về chúng phải đương đầu với thời tiết xấu và những ngọn núi băng cao 3000 mét ở Greenland và các động vật ăn thịt.

MỘT NGƯỜI MỸ MUỐN PHÁ KỶ LỤC TRONG TRÒ CHƠI TỤT DỐC

Từ 3 tháng nay, Richard Rodriguez, một giảng viên đại học người Mỹ 42 tuổi, đang quay cuồng trong suốt 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên trò chơi tụt dốc cao 62 m tại công viên giải trí thuộc thành phố Hassloch, miền tây nước Đức. Anh còn phải ở trên này thêm một tuần nữa để phá lần thứ 15 kỷ lục về sức dẻo dai của chính mình. Bí quyết để chống kẻ thù tồi tệ nhất của Rodriguez, sự nhàm chán, là mắt và tâm trí phải luôn luôn bận rộn trong khi quay cuồn trên trò chơi tụt dốc. Anh nói: "Tôi đọc báo, nghe nhạc qua máy cassette nhỏ, nói chuyện với bạn bè qua điện thoại di động và nhắn tin cho họ".

QUYỂN KINH KORAN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Farchad Malkenia, một nhà điêu khắc người Iran có ý định thực hiện quyển kinh Koran bằng gỗ dát lớn nhất thế giới với chiều cao 2,4m, chiều rộng 1,2m và chìều dày 4,5m. Công việc khổng lồ này sẽ phải mất 6 năm. Malkenia 35 tuổi làm việc cùng với vợ tại một xưởng gỗ ở thành phố thánh Qom, miền trung Iran. Anh đã thực hiện 5 trong tổng số 110 trang của kinh Koran, mỗi trang cân nặng 70 kg. Anh cho biết quyển kinh Koran bằng gỗ dát này có thể được đọc như một quyển sách bình thường với kỹ thuật đặc biệt giúp lật từng trang dễ dàng. Sách sẽ được viết bằng tiếng Ả Rập cổ điển để tất cả những người Ả Rập có thể đọc. Malkenia hy vọng được tài trợ trong công việc lạ lùng này và có ý định tổ chức một nhóm gồm 10 nghệ nhân. Anh khẳng định đã nhận được hai đơn đặt hàng từ các nước Ả Rập ở vùng Vịnh. Các chuyên gia thuộc Tổ chức di sản quốc gia ước tính chi phí cho công trình này có thể lên đến 5 tỉ rial (600.000 đôla) và tác phẩm này có thể trị giá 50 tỉ rial, tức 6 triệu đôla.

Malkenia cũng đã bắt đầu thực hiện một tác phẩm tương tự về

kinh Thánh bằng tiếng Anh với chiều cao 2,7m và chiều rộng 1,5m.

PHÁT HIÊN 27 TƯỢNG PHẬT BẰNG VÀNG KHỐI Ở CAMPUCHIA

Cuối tuần qua, các công nhân xây dựng Campuchia cho biết đã phát hiện 27 bức tượng Phật bằng vàng khối chôn vùi từ hàng trăm năm qua duới nền của một ngôi chùa ẩn trong rừng sâu. Các bức tượng Phật nhỏ với chiều cao khoảng 10cm, mỗi tượng có trọng lượng bằng nửa kg, đã được tìm thấy khi các công nhận xây dựng bắt đầu công trình trùng tu lại ngôi chùa cũ tại tỉnh Kompong Thom bị phá hủy bởi quân Khmer đỏ trong những năm 70. Bốn bức tượng Phật khác bằng bạc và đồng cũng đã được tìm thấy. Ngôi chùa có thể được xây cách đây ít nhất 200 năm - do đó các tượng Phật có thể có từ trước đó. Chế độ Pol Pot đã phá hủy nhiều đền chùa, trường đại học và trung tâm thương mại và sát hại gần 2 triệu người trong suốt 4 năm cầm quyền từ năm 1975 đến 1979.

NÁO LOẠN VÌ VÁY MINI

Vừa qua, tại sân bay quốc tế ở Teheran đã xảy ra trục trặc làm cho sự sôi động của nhà ga phải ngừng lại vài tiếng. Số là, tại cửa kiểm tra hải quan xuất hiện mấy cô gái Pháp trong những bộ váy mini và quần short, diện khăn đội đầu. Theo luật Iran, phụ nữ không được ăn mặc như vậy trước mặt công chúng. Thành thử các cô gái Pháp đã bị cảnh sát cấp tốc đưa vào đồn, cấp cho những bộ quần áo truyền thống mặc lúc qua cửa kiểm soát và cam kết sẽ trả lại quần áo lúc đã yên vị trên máy bay.

DÙNG HÌNH NỘM ĐỂ CANH GIỮ TÙ NHÂN

Một thẩm phán đến thanh tra nhà tù Taubate gần Sao Paulo, Brazil, đã phát hiện một hình nộm canh gác trên một trong những tháp canh từ một thời gian dài. Nhà tù Taubate hiện đang tạm giam 735 tù nhân chờ xét xử. Được thành lập từ năm ngoái, trại giam này đã từng là nơi vượt ngục của nhiều tù nhân bằng đường hầm. Cảnh sát đang cho mở một cuộc điều tra. Hệ thống giam giữ tại Brazil đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, với nhiều cuộc biểu tình và vượt ngục, số lượng tù nhân quá tải và thu nhập của lính gác thấp.

MẤT 1 TỶ LÍT NƯỚC VÌ MỘT TỔ CÒ ĐEN

Hồ chứa nước Alqueva, nằm ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất ở Tây Âu với diện tích 250 kilômét vuông và có khả năng trữ 4.150 triệu mét khối nước. Kể từ đầu tháng bảy vừa rồi, ban quản lý hồ đã phải tăng tốc độ xả nước từ 5 lên 20 mét khối/giây, mức cực đại, để bảo vệ một tổ cò trên thành đập chắn nước. Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, sở dĩ có chuyện này là vì cả ba con cò nhỏ trong tổ là giống cò đen, một trong những loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ trên quy mô toàn cầu. Theo các nhà khoa học, ba chú cò sẽ cùng mẹ chúng di cư tới Châu Phi trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi lũ cò, người ta đã phải xả mất khoảng một tỉ lít nước và việc tích nước cho đầy hồ sẽ phải kéo dài thêm năm tuần lễ nữa.

ĐĨA MÌ SỢI NẶNG GẦN 1,5 TẤN

Nhân dịp ra mắt công chúng trò chơi video mới, hãng Nintendo đã làm một đĩa mì sợi spaghetti lớn nhất thế giới tại San Francisco, trong khu Little Italy. Món mì được chế biến "theo kiểu Mario", tên một nhân vật trong trò chơi của Nitendo, nặng gần 1,5 tấn, được đựng trong chiếc đĩa cao hơn 1m và rộng hơn 3m. Các fan của Mario được phép "lặn ngụp" trong đĩa để tìm kiếm những gói quà. Đĩa mì khổng lồ này đã được ghi vào sách Kỷ lục thế giới Guinness. Kỷ lục gần đây nhất về món mì spaghetti chỉ nặng có 300kg.

CHUỘT CŨNG PHẢI TRẢ TIỀN VÉ ĐI XE BUÝT

Một học sinh đã phải trả 10 xu tiền vé cho con chuột đồng mà cậu mang theo trên chuyến xe buýt đi thăm bà nội. Jordan Underwood 10 tuổi sống ở Northampton (Anh) đã rất sửng sốt sau khi trả 55 xu tiền vé cho mình, và người tài xế đòi thêm 10 xu để cho con chuột của cậu lên xe. Được biết con vật là quà tặng của bà nội 83 tuổi để làm bạn với cậu bé trong những ngày nghỉ hè. Jordan nói: "Cháu lên xe buýt và người tài xế bảo con chuột thật là dễ thương. Ông ta nói giá vé là 55 xu sau đó ông ta nhìn con vật và bảo với cháu là thêm 10 xu tiền vé cho nó nữa. Cháu nghĩ việc đó là không công bằng vì người ta không phải trả tiền vé cho những con chó hay em bé trong khi chúng lớn hơn một con chuột gấp 10 lần. Nó không dùng cả một chỗ ngồi vì cháu để nó trên sàn xe trong một cái lồng." Công ty xe buýt First Northampton đang tiến hành điều tra vụ việc.

AI LÀ THỦ PHẠM?

Một chú đà điểu sa mạc đã gây ra sự nhầm lẫn tại Hamburg, Đức, khiến một phụ nữ gọi điện thoại đến cảnh sát và báo rằng cô ta nhìn thấy một người đàn ông ở trần, hai mắt màu trắng, to nhìn chằm chằm vào nhà mình qua cửa sổ vào ban đêm. Chú chim Australia to lớn, không biết bay, trông giống đà điểu này đã xổng chuồng tại một sở thú địa phương hôm thứ năm. "Người phụ nữ nghe tiếng ai đó gõ cửa trong đêm và khi nhìn ra cô ta thấy một cái đầu với hai con mắt to và một cái ngực trần", một cảnh sát Hamburg nói. Các nhân viên cảnh sát cho biết họ đã biết tin một chú đà điểu sa mạc xổng chuồng nên sau khi không phát hiện ai khả nghi họ liền suy luận chính chú chim đã gây ra sự nhầm lẫn này. "Tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ truy tìm cả hai", người phát ngôn của cảnh sát nói. Chú chim đã trốn khỏi sở thú 2 lần trong vòng 2 tuần qua. Tuần trước, trong lúc trốn thoát nó đã làm một con ngựa hoảng sợ nhưng đã bị bắt lại sau đó.

NHẬN BIẾT NGƯỜI YÊU QUA ĐÔI TAI

Nếu bạn đang lo lắng tình yêu của mình sẽ bị phá hỏng bởi sự ích kỷ, các nhà khoa học đã có lời khuyên: Hãy thử xem xét đôi tai hay bàn chân của người bạn đời. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những người có vóc dáng không cân xứng thường ích kỷ hơn trong tình yêu. Còn những người có bộ mặt và thân hình cân xứng cả hai bên được coi là hấp dẫn và dễ dàng thu hút người khác.

Giáo sư William Brown của đại học Dalhousie (Canada) đã tiến hành nghiên cứu bằng cách quan sát 50 đàn ông và phụ nữ "quan hệ" với nhau và so sánh những yếu tố khác như bàn chân, đôi tai và ngón tay. Những người tình nguyện sau đó điền vào một bảng câu hỏi để kiểm tra xem ai là người ích kỷ trong tình yêu. Ông Brown cũng kiểm tra xem liệu những người có thân hình không đối xứng có ích kỷ trong những lãnh vực khác như công việc hay không. Nhưng kết quả là họ chỉ ích kỷ trong tình yêu mà thôi.

THÁI LAN: CẤM VOI ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Thái Lan đang chuẩn bị ra lệnh cấm voi không được xuất hiện trên đường phố nhằm ngăn chặn những người chủ ngược đãi chúng. Họ kiếm sống bằng cách bán đồ ăn cho khách qua đường để đút cho voi ăn. Bộ trưởng bộ nông nghiệp Prapat Panyachatirak cho biết luật mới cũng sẽ cho phép nhà chức trách được nuôi dưỡng những con voi bị lạm dụng. Voi bị nhiều rủi ro trên đường phố Thái Lan, chúng thường gặp tai nạn giao thông ở Bangkok, trung bình một tháng có khoảng 20 con voi bị xe đụng. Ông Prapat cho biết số lượng đàn voi ở Thái Lan bị giảm 150 con mỗi năm hầu hết chết là vì sự ngược đãi của người chủ nuôi chúng.

BỊ CHO NGHỈ HỌC VÌ MÁI TÓC MOHICAN MÀU XANH DƯƠNG

Kiểu tóc của Mark Ashby đã làm cho cậu "được" nghỉ thêm một ngày hè. Cậu bé bảy tuổi trên đã xuất hiện ở trường Marrs (ở Mỹ) vào ngày khai giảng và bị buộc phải về nhà vì cái đầu Môhican màu xanh dương của cậu. Được biết cậu bé đã được bố mẹ cho phép cắt tóc như vậy vì xếp hạng cao vào học kì rồi. Ông hiệu trưởng đã cho cậu về nhà và chỉ được tới trường khi màu tóc trở về màu nguyên thủy. Nguyên tắc của trường học đòi hỏi các học sinh phải ăn mặc đứng dắn và không làm sao lãng việc học. Ashby đã được cho phép đi học trở lại mà không có lời giải thích nào từ nhà trường. Ba mẹ cậu đã yêu cầu Hiệp hội quyền tự do công dân Mỹ điều tra vụ việc.

NHÀ TÙ TRỞ THÀNH NƠI BUÔN BÁN XA XỈ

Cảnh sát Mexicô đã xông vào một trại cải tạo đông đúc ở thành phố Tijuana ở biên giới Mỹ-Mexicô để lập lại trật tự nơi đây. Cảnh sát cho biết những nhà kinh doanh đã biến nhà tù thành một nơi buôn bán xa xỉ khi họ buôn bán đủ thứ như dược phẩm, ma túy, thức uống có cồn và bánh pizza... Những nhà kinh doanh đã bán những thức ăn Mexicô truyền thống và đồ biển, bánh pizza trong khi một số khác thì cho mướn phim... 1350 cảnh sát đã bất ngờ tấn công nhà tù được biết đến với cái tên "El Pueblito" mà không gặp sự kháng cự nào, khoảng 2250 tù nhân đã được chuyển đến một cơ sở gần đó, còn 4700 người khác thì ở lại. Nhiều năm nay các tổ chức nhân quyền đã lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở El Pueblito, nơi được xây chỉ để chứa tối đa là 1800 tù nhân.

THỊ TRƯỞNG CẤM DÂN ĐỊA PHƯƠNG CHẾT

Thị trưởng một thị trấn ở Pháp đang đối mặt với việc nghĩa trang của địa phương đã chật cứng không còn chỗ, ông ta đã ra lệnh cấm những cư dân địa phương không được chết! cho tới khi ông ta tìm ra một nơi nào khác để chôn họ. Gil Bernardi, thị trưởng của thị trấn Le lavandou gần bờ biển cách phía tây Saint Tropez 25km đã ra lệnh cấm trên sau khi toà án bác bỏ kế hoạch xây một nghĩa trang mới gần biển của ông. Bernardi cho biế,t cho tới bây giờ hầu hết mọi người vẫn tuân thủ lệnh cấm nhưng ông đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi yên nghỉ cho một người vô gia cư đã chết trong thị trấn. Bernardi đã kêu gọi người dân chống lại luật cấm xây nghĩa trang gần bờ biển, ông cho rằng đó chính là nơi tốt nhất để yên nghỉ.

BƯU PHẨM GỬI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY MỚI NHẬN ĐƯỢC

Ông Kenneth F. Perkins ở Labanon (bang Indianapolis - Mỹ) cuối tuần qua nhận được một bưu phẩm có dấu bưu điện ngày 13.12.1945, bên trong chứa bọt cạo râu, bột tắm và máy sấy tóc. Trong khi sửa chữa trụ sở toà án liên bang ở bang Indianapolis tháng 7 vừa qua, công nhân xây dựng đã tìm thấy gói bưu phẩm này. Ông Perkins, năm nay đã 79 tuổi, cho hay hồi còn phục vụ trong lực lượng hải quân, ông yêu một phụ nữ Chicago tên là Rosalie Tellerman. "Bà ta hẳn đã tức phát điên lên vì tôi không cảm ơn bà đã gửi món quà này" - ông Perkin.

VẬT HIẾN TẶNG LẠ LÙNG

Thư viện trường đại học Drew nhận được nhiều sự hiến tặng trong nhiều năm qua. Nhưng vật hiến tặng lạ lùng nhất là một ngón tay được cho là của một người truyền giáo nổi tiếng người Anh sống năm 1700. Một nam sinh viên đại học đã tặng cho trường vật trên cùng với nhiều quyển sách cổ và các bản in khắc quí hiếm. Ngón tay được gửi đến thư viện trong một hộp nhỏ kèm theo một mảnh giấy nhỏ cho biết ngón tay là của George Whitefield, một nhà truyền giáo nổi tiếng. Ngón tay trên là một trong rất nhiều vật lạ mà người ta có thể thấy ở thư viện chính của đại học Drew, thư viện còn lưu giữ rất nhiều di vật của hội giám lý như 250.000 bức ảnh về cuộc sống của những người truyền giáo trên thế giới.

TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CHÚ RÙA 260 TUỔI

Sở thú Cairo ở Ai Cập đang tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 260 của con rùa được cho là sống lâu nhất thế giới bằng cách để một cái bánh gatô trên lưng nó. Các nhân viên sở thú cho hay họ biết con rùa khổng lồ này thuộc loài Galapagos sinh vào năm 1742 nhưng phải ước đoán tháng sinh của nó. Nữ phát ngôn của sách kỉ lục Guinness cho biết con rùa sống lớn tuổi nhất mà họ biết là thuộc về loài Madagascan Radiated. Nó được tặng cho gia đình hoàng gia Tongan vào năm 1777 và chết năm 1965 ở tuổi 188. "Chúng tôi đã đề nghị họ (sở thú Cairo) liên lạc với chúng tôi nếu họ có đấy đủ bằng chứng là con rùa đó sống lâu nhất thế giới" - Bà nói.

VẬT BÍ ẨN TẤN CÔNG CẢ TRĂM NGƯỜI

Một sinh vật bí ẩn đang gây kinh hoàng cho người dân nhiều địa phương thuộc bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ). Cho tới nay, có khoảng 100 người trình báo là mình bị nó tấn công.

Người dân địa phương gọi sinh vật này là "muhnochwa" (kẻ cào mặt). Do quá hoảng sợ, nhiều người đã đâm ra phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát địa phương. Hôm 19-8, cảnh sát đã phải nổ súng vào một đám đông quá khích tấn công một đồn cảnh sát khiến 1 người chết và nhiều người bị thương. Những người này nói rằng họ đã bị một "sinh vật bay bí ẩn" cào mặt vào ban đêm. Họ mô tả là nó bất ngờ xuất hiện trong bóng đêm, cào những vết tóe máu trên mặt nạn nhân. Đây không phải là lần đầu tiên "cơn sốt quái vật" xuất hiện ở Ấn Độ, đất nước còn nặng nề mê tín dị đoan. Cách đây mấy năm, báo chí đã dồn dập khai thác tin một "người khỉ" bí ẩn bất ngờ tấn công người rồi biết mất. Nhiều người ở vùng ngoại ô New Delhi đã mất mạng do hoảng loạn nhảy từ nóc nhà, sân thượng xuống để chạy thoát khỏi "người khỉ". Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, thậm chí có người tin rằng các "quái vật" này đến từ vũ trụ, do những kẻ thù địch của Ấn Độ cầu viện (!?). Chính quyền bang Uttar Pradesh đang yêu cầu các nhà khoa học khẩn trương giải thích cho dân thông về hiện tượng này.

HẠ CÁNH KHẨN CẤP VÌ MỘT HÀNH KHÁCH CỞI TRUỒNG GÂY RỐI

Hôm thứ ba, một máy bay hành khách của hãng hàng không Air France đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Bỉ sau khi một hành khách trong trang phục A-đam cố tìm cách xâm nhập vào buồng lái. Chiếc máy bay bay từ Paris đi Oslo, Na Uy, đã phải chuyển hướng và đáp xuống sân bay quốc tế Brussels, Bỉ, sau khi một người đàn ông 31 tuổi cởi bỏ toàn bộ quần áo của anh ta và tìm cách để chui vào buồng lái. Viên phi công đã yêu cầu bộ phận kiểm soát không lưu của Bỉ giúp đỡ và được chấp thuận cho hạ cánh xuống nước này. Người đàn ông gây rối, là người Pháp gốc Tunisia, bị cảnh sát đưa ra khỏi máy bay nhưng sau đó được trả tự do mà không bị truy tố. Cơ quan chức năng không cho biết tên người đàn ông này cũng như lý do tại sao anh ta cố tìm cách chạy vào buồng lái.

ĐIÊN THOẠI DI ĐỘNG DÀNH CHO CHÓ

Công ty Benefon của Phần Lan đã chế tạo một loại điện thoại di động dành cho chó săn, giúp người chủ dễ dàng tìm ra chúng và liên lạc từ xa. Một khi chiếc máy nhỏ bé được buộc vào cổ con chó, người thợ săn có thể gửi tin nhắn từ điện thoại của mình và vài giây sau nhận được trả lời cho biết con chó đang ở đâu. Người chủ thậm chí có thể nói chuyện với nó và chỉ huy từ xa qua một cú điện thoại bình thường. Chiếc máy này được bán tại khắp nước Phần Lan với giá 1.142 euro là sự phối hợp giữa hệ thống định vị toàn cầu GPS và một điện thoại di động lambda không có màn hình và bàn phím. Tuy nhiên công ty Benefon xác định rằng sẽ không sản xuất điện thoại tương tự để giúp các thợ săn phát hiện con mồi.

THÁI LAN: CẤM BÁN VÀ NUÔI GIÁN

Nhà chức trách Thái Lan đã ra lệnh cấm bán và sở hữu một loài gián lớn đến từ Madagascar vì cho rằng chúng có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm. Bộ trưởng sức khoẻ cộng đồng Sudarat Keyuraphun cho biết họ đã bắt đầu khám xét các cửa hiệu và nông trại đang nuôi loại gián trên, loài gián khổng lồ Madagascar có thể dài tới 4 inch, gấp ba lần một con gián bình thường. "Chúng tôi rất lo lắng nếu những con gián này được thả ở những nơi công cộng, số lượng của chúng sẽ tăng rất nhanh, có thể gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm mà ta chưa biết" - Bà Sudarat nói.

Hiện giờ những con gián trên được bán trong những cửa hàng

vật nuôi và chợ trời Chatuchak ở Bangkok với giá 1,20 đôla một con.

CÕNG MẸ ĐI THAM QUAN THỦ ĐÔ

Một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đã cõng trên lưng người mẹ 100 tuổi của mình trong một chuyến đi vòng quanh Bắc Kinh trong 10 ngày. Sau khi nghe mẹ nói ước mơ muốn được đến thăm thủ đô của đất nước, người con trai Wang Shoucheng đã dùng tiền tiết kiệm và vay nợ để trả cho chuyến đi, ông đã cõng mẹ trên lưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Trong suốt chuyến đi, bà mẹ đeo một dải ruy băng màu đỏ trên đó mang hàng chữ: "Người sống trăm tuổi đến từ Anhui". Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt gặp hai mẹ con làm như vậy, 5 năm trước ông Wang cũng đã cõng mẹ mình đi tham quan Nanjing. Được biết ông Wang là con út trong bảy người con của bà Li.

ĐO VÁN VÌ CƯỚP XE CỦA CLB JUDO

Một người đàn ông đã bị khoảng 6 võ sinh đánh trả sau khi hắn ta có ý định cướp chiếc xe của câu lạc bộ Judo ở Florida. "Họ đã quật ngã và cho tên cướp xe đo ván" - Cảnh sát jack Richter nói - "Chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên làm như vậy vì bạn không bao giờ biết rằng tên cướp đó có vũ khí hay không." Tên cướp được nhận diện là Tyrone Jermaine Hogan 20 tuổi đã được tại ngoại sau khi trả 1,2 triệu đôla. Cảnh sát cho biết trước khi Hogan đụng độ với đội Judo trên, hắn đã tấn công tài xế chiếc Nissan khác ở gần đó, đấm vào mặt ông ta và đẩy ông ta ra khỏi xe rồi lái xe bỏ chạy với bà vợ của người tài xế vẫn ở băng ghế sau. Sau khi không lấy được ví tiền của bà, Hogan đã đẩy bà xuống xe.

BỊA CHUYÊN ĐỂ KHỎI PHẢI LÀM BÀI TẬP

Ở Nhật, học sinh một trường trung học ở Akita (cách nam Tokyo 450km) đang bị cảnh sát bắt giam sau khi nói dối về một vụ cướp và cháy tại nhà mình để tránh khỏi phải làm bài tập về nhà. Cậu thiếu niên 13 tuổi trên (không được tiết lộ danh tánh) đã kể cho ông bố nghe khi cậu ở nhà một mình, một người lạ đã đột nhập vào nhà, gã đòi tiền, và bắt đầu châm lửa trong phòng khách của gia đình khi cậu từ chối đưa tiền và bỏ chạy. Ông bố ngay lập tức đã báo cho cảnh sát biết. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra và không tìm thấy bằng chứng nào về sự đột nhập, cậu thiếu niên phải thừa nhận là mình đã dựng chuyện để lấy cớ khỏi phải làm bài tập được giao trong kỳ nghỉ hè. Cậu cũng đã đốt một mớ giấy báo và cả cái máy tính để làm cho câu chuyện thuyết phục hơn.

CHIẾC NHẪN VÀNG TRONG QUẢ TÁO

Jamie-Louisa Arnold, một cô bé 12 tuổi người Anh, khi cắn quả táo mẹ mua về, chợt thấy ê ẩm cả răng và rất ngạc nhiên khi cô lôi trong miệng ra được một chiếc nhẫn vàng. Đó là một chiếc nhẫn hình trái tim, giá chừng 30 bảng Anh, có khắc chữ và gắn viên kim cương nhỏ xíu. Người ta cho rằng có thể chiếc nhẫn đã rơi ra từ tay người hái hoa quả nào đó khi quả táo còn non, và sau đó quả táo lớn lên đã bao bọc xung quanh. Gia đình cô bé đã thông báo nhưng chưa tìm ra được chủ nhân của chiếc nhẫn.

BỊ BẮT VÌ LẤY QUÁ NHIỀU VỢ

F.M.Al-Bahawi, một thương gia người Ai Cập 58 tuổi, đã bị bắt ngày 18.8 vì bị tình nghi giả mạo giấy tờ để lấy tới 23 vợ, trong đó một số người chưa đầy 16 tuổi. Al-Bahawi còn bị buộc tội vi phạm quy tắc đạo Hồi và luật pháp Ai Cập khi lấy quá bốn vợ. Theo cảnh sát, Al-Bahawi đã lợi dụng tình cảnh nghèo khó của gia đình các cô gái để thuyết phục họ lấy ông ta.

Hồi tháng giêng, một triệu phú người Ai Cập đã bị kết án bảy

năm lao động khổ sai vì đã lấy tới 29 vợ.

TRẢ THÙ KIỂU TRỜI ƠI

Ở Na Uy, một luật sư đã trả thù bằng cách đăng một quảng cáo giả trên trang Web khiêu dâm với số điện thoại và địa chỉ eamil của một nữ giám đốc đài phát thanh. Nữ giám đốc của đài phát thanh Kongsvinger ở đông nam Na Uy đã nhận được ít nhất là 50 cuộc gọi trong hai ngày liền để đề nghị được "vui vẻ" sau khi mẩu quảng cáo được đăng trên một trang Web. Người đàn ông đã thừa nhận mình làm việc đó, cho biết anh ta muốn người phụ nữ trên phải trả giá vì đã sa thải cô bạn gái của anh ta. Toà án đã phạt luật sư 10.000 đồng tiền Na Uy và 30 ngày tù treo.

BÁN MA TÚY TỊCH THU ĐƯỢC ĐỂ TĂNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ở Thái Lan, một nghị sĩ đã đề nghị ma túy bị cảnh sát tịch thu nên bán cho công chúng để gíup đỡ cho kho bạc nhà nước. Ông Chai Chidchob, một thành viên của đảng Chart Thai cho biết những viên thuốc methamphetamine tịch thu được không thể được bán trong hay ngoài nước. Nghị sĩ trên từng giữ chức vụ trong ủy ban ngân sách chính phủ đề nghị một cái giá ít hơn 1 bath mỗi viên thuốc. Tờ Bangkok Post dẫn lời ông cho hay: "Chính phủ sẽ thu được khá nhiều tiền và khỏi phải mượn nợ nước ngoài." Ông ta đã đưa ra lời đề nghị trên trong cuộc họp bàn về ngân sách dành cho cục bài trừ ma túy của quốc gia. Người đứng đầu cục quản lý thuốc ông Kitti Limchaikit đã không chấp nhận ý kiến trên.

GIẢ GÁI LỪA 150 CHÚ RỂ

Hai cựu sinh viên trường Đại học Tổng hợp Nga bị tình nghi là đã đóng giả phụ nữ để đánh lừa hơn 150 chú rể hụt người Mỹ và Australia để đút túi gần 100 ngàn USD. Chúng bịa ra những cái tên phụ nữ rồi viết thư trao đổi với những người đàn ông nước ngoài muốn lấy vợ Nga trên Internet. Và thế là những chàng rể Mỹ và Australia thích lấy vợ nước ngoài đã tự nguyện gửi tiền vé máy bay và giấy mời đến cho 2 tên lừa đảo. Sau khi gửi tiền đi các chú rể hụt chỉ có nước ngồi đợi hoài mà chẳng thấy bóng dáng người đẹp Nga đâu nữa. Sự việc bị vỡ lở sau khi anh chàng người Mỹ Pol Willis làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương vì bị mất 1000 USD cho người đẹp Olga nào đấy.

THAM THÌ THÂM

Một kẻ bị nghi là ăn cắp mang trên người hơn 22kg đồ đã bị chết đuối trong khi đang bơi qua con sông Arkansas (Mỹ) để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Người phát ngôn của cảnh sát thành phố Tulsa Lucky Lamons, cho biết người đàn ông được nhận diện là Edward Mcbride 37 tuổi đang mang một túi đồ 22kg gồm máy quay phim, các dĩa CD và nhiều hàng hoá khác và nhét đầy những thứ khác nữa trong túi quần. Hắn ta bơi được khoảng 40m thì la lên cầu cứu" - Lamons nói - "Các cảnh sát viên cởi đồ và đã nhảy xuống sông. Nhưng ngay lúc họ nắm được hắn ta thì hắn ta chết đuối." Ông Lamons cho biết thêm đội cứu hộ đã tìm thấy xác của McBride một giờ sau đó với một túi đầy đồ ăn cắp.

CHÓ BỊ CẤM ĐI MÁY BAY

Một con chó nghịch ngợm thích gặm dây điện đã khiến cho hãng hàng không lớn nhất thế giới ra lệnh cấm không cho chó lên máy bay. Người phát ngôn Tara Baten cho biết hãng hàng không American Airlines ra lệnh cấm trên sau khi trên chuyến bay ngày 22/7 một con chó đã thoát khỏi chuồng trong khoang hành lý và gặm nhấm hệ thống dây điện của chiếc Boeing 757 cũng như cắn phá một số bộ phận khác trong máy bay. Rất may là nó không gây ra sự hư hỏng nào nghiêm trọng cho hệ thống bay. Lệnh cấm bao gồm các loài chó như Rottweilres, Doberman Pinschers, chó săn nhỏ Staffordshire, chó lai giữa chó bun và chó sục... Lệnh cấm trên đã có hiệu lực vào ngày 27/7.

MỘT CON CHIM ĂN HÀNG TRĂM CON BƯỚM

Một con chim nhại đã ăn hàng trăm con bướm quí hiếm trong một cuộc triễn lãm của sở thú hơn hai tuần liền. Con chim dường như là đã lọt vào nhà kính của sở thú Indianapolis qua một lỗ thông khí hay một cửa sổ nào đó. Cuộc triễn lãm có khoảng 1500 loài bướm. Những con bướm bị mất trị giá khoảng 1000 đôla. Con chim đã trốn trong nhà kính cho tới khi các nhân viên vườn thú xịt nước vào nó và giăng lưới bắt. "Bạn không thể lên án con chim được. Nó đã làm theo bản năng tự nhiên" - Người làm vườn của sở thú cô Susan Micks nói. Được biết sau đó con chim đã được thả tự do.

BỊ KẸT CHÂN TRONG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI CỦA NHÀ VÊ SINH

Lính cứu hỏa Malaysia phải khiêng một phụ nữ 65 tuổi ra xe cứu thương sau khi bà ta bị kẹt bàn chân vào trong đường ống thải của nhà vệ sinh. Họ đã phải đập bể cái bồn cầu nhưng vẫn không thể tháo đường ống ra vì thế họ đã cưa đứt nó và người phụ nữ trên đã được đưa đến bệnh viện mà chân vẫn dính một phần ống. Ee Yeng Moi ngụ ở Kuatan đang đứng chùi rửa nhà vệ sinh và vô tình trượt chân, bị kẹt vào đó. Các bác sĩ đã giải phóng cho bàn chân của bà Ee, bà đang được điều trị các vết cắt và trầy xước. Mohamad Osman, đội trưởng lính cứu hoả nói: "Những nhân viên của tôi không thể kéo bàn chân của bà ấy ra. Sau đó chúng tôi đã đập bể cái bồn cầu và phát hiện chân bà ta bị kẹt cứng vào đường ống. Họ thậm chí đã thử dùng dầu dừa để bôi trơn nhưng vẫn không làm gì được."

MÁY XÉN CỎ ĐIỀU KHIỂN QUA INTERNET

Các nhà nghiên cứu của New Zealand tuyên bố họ vừa phát

minh ra một máy xén cỏ có thể điều khiển qua mạng Internet.

Cái máy xén cỏ này được điều khiển thông qua một trang web, và được theo dõi bằng một camera nhỏ đặt ở ngôi nhà. "Công nghệ của chúng tôi cho phép con người có thể điều khiển máy xén cỏ và cả những thiết bị khác khi họ đi làm" - ông Glen Bright thuộc đại học Massey nói. Mặc dù vẫn còn cần có sự điều khiển hướng của con người nhưng vào cuối năm nay nó sẽ có thể tự điều chỉnh hướng được và tự nhận biết chiều cao của cỏ cũng như làm những công việc vườn khác như kiểm tra đất trồng... Ông Bright cho hay bước tiếp theo sẽ là một máy hút bụi tự động.

MÈO CÓ 28 NGÓN CHÂN

Một con mèo sau khi được cứu thoát khỏi việc bị giết chết đã phá kỷ lục thế giới: con mèo có nhiều ngón nhân nhất. Kỷ lục của sách Guinness hiện nay là 27 nhưng Bobbi (tên con mèo) đến từ British Columbia (Canada) có đến 28 ngón chân. Bobbi được phát hiện bởi cô Kathy Williams khi cô đang làm công việc tình nguyện tại một trại nuôi thú vật. Con mèo đáng lẽ sẽ bị giết chết vì bị tật ở tim nhưng cô đã cầu xin được nuôi nó và sau đó nhận ra bệnh của con mèo không có gì đáng lo. Kathy nói: "Nó yêu mến mọi người, nhưng tỏ ra rất mệt mỏi với việc người ta cứ đếm ngón chân của nó."

NÀNG CÔNG CHÚA MẮC TẬT KHÓ ĐỌC

Công chúa Thuỵ Điển Victoria (ảnh) vừa tiết lộ rằng hồi còn đi học cô hay bị bạn bè trêu chọc vì tật khó đọc của mình. "Mọi người cười ầm lên, mỗi khi tôi cố gắng đọc to" - công chúa nói tại diễn văn khai mạc hội thảo về tật khó đọc tại Thuỵ Điển hôm thứ ba vừa qua. Cha của công chúa, Quốc vương Carl XVI Gustav cũng mắc phải tật này và đã tốn rất nhiều công sức để khắc phục. "Tôi cứ có mặc cảm rằng mình là đứa ngu dốt" - công chúa tâm sự. Xuất hiện tại hội thảo là hành động dũng cảm của công chúa. Điều đặc biệt là cô đã phát biểu vo, chứ không đọc bài diễn văn viết sẵn.

BIẾT GIẢI PHẪU NÃO KHI MỚI HỌC HẾT TIỂU HỌC

Cảnh sát Ai Cập vừa bắt giam một người đàn ông, người đã tiến hành mổ não cho rất nhiều người trong khi chỉ tốt nghiệp tiểu học! Người đàn ông 40 tuổi trên đã tiếp khoảng 200 bệnh nhân một tuần ở thị trấn Fayoum gần Cairo. Ông ta lấy 22 bảng Ai Cập (4,74 đôla Mỹ) mỗi bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cho rất nhiều người nhưng số phận những nạn nhân của ông ta thì vẫn chưa được biết. Người đàn ông tuyên bố với mọi người mình đã từng học về giải phẫu não ở Cairo và Đức.

NGÀY HỘI SINH ĐÔI

Ngày 15-8, khoảng 1.600 cặp sinh đôi, sinh ba và sinh tư đã tham gia ngày hội truyền thống của "những người sinh đôi và hơn" được tổ chức mỗi năm tại ngôi làng Pleucadeuc, Pháp. Hơn 10.000 người (thân nhân của những người sinh đôi và hơn, du khách) đến từ nhiều nước châu Âu như Anh, Italia, Hà Lan, Thụy Sĩ, Mỹ, thậm chí từ châu Á để cùng tổ chức buổi lễ. Ngôi làng Pleucadeuc ở cách phía bắc thị trấn Vannes, có đặc điểm là gồm khoảng 30 căp sinh đôi trong số 1.500 cư dân. Sau ngày hội "những người sinh đôi và hơn" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994, ngôi làng này được xem là thủ đô châu Âu của những người sinh đôi.

MỘT NGƯỜI CHẾT PHẢI ĐI THUYẾT PHỤC LÀ MÌNH ĐANG CÒN SỐNG

Một phụ nữ đã nghỉ hưu cuối cùng cũng thuyết phục được nhà chức trách Đức là bà vẫn còn sống - hai tháng sau khi một bản danh sách ngớ ngẩn của nhà chức trách ghi bà đã chết. Vjekoslava Smajic, một người Croatia sống ở Đức được 33 năm đã phải lấy một giấy chứng nhận của bác sĩ xác nhận là bà vẫn còn sống sau khi bảo hiểm nhân thọ, tiền trợ cấp và tài khoản nhà băng của bà bị đóng lại. "Lúc đầu điều đó thật buồn cười nhưng những việc xảy ra sau đó thì lại chả buồn cười tí nào" - Bà Samjic 64 tuổi nói - "Được sống lại thật là tuyệt." Mọi việc được sáng tỏ là một phụ nữ khác cũng tên Smajic đã qua đời vào tháng 5 và văn phòng trả tiền trợ cấp đã lầm lẫn ghi tên bà Vjekoslava Smajic đã chết.

CHỈ TẠI QUÁ MẬP

Ở Ý, một tên trộm mập mạp đã bị cảnh sát tóm cổ sau khi hắn ta không thể chui lọt qua một lỗ khoan trên tường của ngân hàng. Một băng nhóm tội phạm mà tên Giovanni Sollami 54 tuổi là kẻ cầm đầu, đã khoan một lỗ trên tường của một ngân hàng nằm thành phố cảng Genoa. Nhưng sau khi hai kẻ đồng sự đã chui lọt qua, Sollami lúc bấy giờ mới biết cái lỗ quá nhỏ đối với hắn ta. Vẫn không từ bỏ ý định ăn trộm, hắn đi vòng ra cửa trước ngân hàng và bị một camera an ninh ghi hình, cảnh sát sau đó đã dễ dàng lần ra dấu vết của hắn ta.

TRÒ ĐÙA TAI HẠI

Khoảng hai mươi người đang đi trên tàu River Walk ở khu San Antonio (Mỹ) đã phải thay đồ và chịu khử nhiễm sau khi họ bị dính một thứ mà sau đó được xác định là nước tiểu của con người để lâu ngày rồi. Chất lỏng kia được ném xuống từ một cây cầu vào đêm 13/8 có thể là từ một nhà vệ sinh di động. Một phụ nữ đã bị dính vào lúc

18h30, hai vợ chồng và bốn đứa con cũng bị lây. Sau đó khoảng

21h30, khi cảnh sát đang truy tìm thủ phạm, một cái xô khoảng

7,5lit đã được vứt vào chiếc thuyền trên khi nó đang chạy qua dưới đường Commerce. Rất nhiều hành khách cho biết da họ bị ngứa và mắt thì xót nhưng chưa ai phải vào viện. Cảnh sát đã bắt giữ hai thiếu niên 17 và 18 tuổi theo sự mô tả của các nhân chứng. Ông Raymond Castro, cảnh sát trưởng cho biết cả hai đã được thẩm vấn và trả tự do. "Rất khó để buộc tội vì không có chứng cớ rõ ràng" - Ông nói.

XÁC ƯỚP MANG BỘ PHẬN GIẢ

Các nhà chức trách Ai Cập sẽ giới thiệu trước công chúng một trong những kỹ thuật chỉnh hình hiếm hoi được áp dụng vào thời các vua Pharaon: đó là bộ phận giả bằng gỗ và da thay thế ngón chân cái bị mất được tìm thấy trên một xác ướp. Khi thực hiện các cuộc khai quật tại một ngôi mộ ở Cheikh Abdel Garna, gần Luxuor, phía nam Ai Cập, các nhà khảo cổ Ai Cập và Đức đã phát hiện bàn chân trái của một xác ướp được ghép một ngón chân cái giả.

Phát hiện này đã được thực hiện từ năm 1995, nhưng cho đến bây giờ chưa được dược công bố. Các nghiên cứu vẫn còn đang được tiếp tục để tìm hiểu về bộ phận giả lạ lùng này. Ngôi mộ trên có từ thời vua Amenhotep thứ hai, thuộc triều đại thứ 18 (1450-1425 trước CN). Bộ phận giả được đẽo từ gỗ và có một lớp bao bằng da để gắn chặt vào bàn chân của bệnh nhân. Nó có chức năng vừa thẩm mỹ vừa tiện lợi, giúp cho bệnh nhân giữ được thăng bằng. Ngón chân nhân tạo sẽ là một trong các vật dụng được triển lãm trong những ngày lễ đánh dấu ngày thành lập Bảo tàng Ai Cập tại Cairo, ngày 9-12. Bảo tàng Ai Cập được khánh thành năm 1902 là một tòa nhà đồ sộ xây dựng theo kiểu kiến trúc Hy La tại trung tâm thủ đô Ai Cập. Bảo tàng đặc biệt có chứa những châu báu trong ngôi mộ của vua Toutankhamon.

NGƯỜI NHÊN GIAO BÌNH GAZ Ở THÁI LAN

Với trang phục người nhện (Spiderman), các nhân viên một cửa hàng bán gaz tại Bangkok đã chở những bình gaz đi giao cho các bà nội trợ, gây thích thú cho những người tiêu thụ và bà chủ cửa hàng. Bà Saowanee Suthiviriyakul cho biết khi sáng kiến này được tung ra, cửa hàng của bà đã bán rất chạy. Sáu người nhện đã đi giao hàng bằng xe gắn máy sau khi nhận được yêu cầu qua điện thoại. Bà Saowanee còn cho biết sáng kiến này do chồng bà, một người hâm mộ Spiderman từ nhỏ, nghĩ ra sau khi bộ phim Người nhện của Holywood được trình chiếu tại Thái Lan cách đây vài tháng.

BỊ KIÊN VÌ LẤY TÊN NGỰA ĐẶT CHO CON TRAI MÌNH

Một bà mẹ người Ý cảm thấy bị xúc phạm đã kiện ông chồng ra toà sau khi ông ta lén lấy tên một con ngựa đua đặt cho cậu con trai mới sinh. Trước khi bà vợ rời bệnh viện, ông chồng trên đã đến văn phòng hộ tịch ở một thị trấn nhỏ miền Nam Boscotrecase để đăng ký tên cho cậu con trai là Varenne Giampaolo. Varenne là một con ngựa bảy tuổi được coi là con ngựa đua xuất sắc nhất trong lịch sử và Giampaolo chính là tên anh nài ngựa của nó. "Ông ta nói bà vợ đã đồng ý" - Nhân viên văn phòng hộ tịch nói. Varenne không phải là một con ngựa bình thường. Con ngựa đua màu nâu đen này là một người hùng của nước Ý nơi nó được phong tặng danh hiệu vận động viên tiêu biểu của năm 2001.

Nhưng khi bà mẹ biết được bà không thể đổi tên cậu con trai lại

là Christian bà đã kiện ra toà.

PHỤ NỮ AFGANISTAN XẤU NHẤT THẾ GIỚI

Theo một cuộc điều tra của những người đàn ông trên khắp thế giới do tạp chí FHM thực hiện, phụ nữ Afghanistan đứng đầu danh sách những người xấu nhất. Phụ nữ Anh xếp thứ nhì.

Tuy nhiên, phụ nữ Anh cũng đứng hàng thứ 5 trong danh sách những phụ nữ hấp dẫn nhất, còn phụ nữ Mỹ thì dẫn đầu. Cuộc điều tra được tiến hành ở 59000 người trên mạng trực tuyến là những độc giả của tờ tạp chí. Theo đó, danh sách 10 nước có phụ nữ xấu nhất theo thứ tự là: 1, Afghanistan; 2, Anh; 3, Đức; 5, Trung Quốc; 6, Nga; 7, Albani; 8, Thổ Nhĩ Kỳ; 9, Pháp; 10, Ấn Độ.

MỘT BÉ GÁI SỐNG XÓT SAU KHI NGÃ KHỎI XE ĐANG CHẠY

Một bé gái người Đức mới 2 tuổi đã rơi khỏi chiếc xe của bố mẹ trên một xa lộ đông đúc và đã sống sót mà chỉ bị một vài vết trầy xước nhẹ. Một chiếc xe tải đã thắng lại và ngăn con đường không cho cô bé bị cán qua. Lena (tên cô bé) sống cùng với bố mẹ ở Mainz, Đức đã đẩy tay nắm cửa xe ra, rơi xuống khỏi chiếc xe lúc ấy đang chạy với tốc độ 110km/g trên xa lộ A7 giữa Avignon và Lyon ở miền nam nước Pháp. "Đó là một cảnh khủng khiếp. Thân hình bé nhỏ của cô bé rơi trên mặt đường, nảy lên và lăn tròn" - Anh Nicolas Laberthonniere, người lái xe tải đã cứu mạng sống của cô bé nói "Tôi không có đủ can đảm để chạy đến với Lena. Tôi cứ nghĩ là con bé đã chết rồi" - Bà Antje P. mẹ của Lena nói.

Cô bé hiện đang được điều trị trong bệnh viện ở Montelimar

(Pháp) và sẽ sớm trở về nhà.

SÂN BÓNG TRỞ THÀNH ĐẦM LẦY CÁ SẤU

Đội bóng bầu dục của trường Dallas, Mỹ, không thể tập luyện được vì sân bóng của họ đã trở thành một đầm lầy cá sấu. Nhà trường cho rằng việc các con hải ly xây đập ngăn một dòng suối gần đó đã tạo nên một đầm lấy xâm lấn sân bóng của trường. Nhà trường cho biết đầm lầy còn là nơi sinh sống của rắn độc, linh miêu, chó sói đồng cỏ,cáo, hải ly...Người của cục quản lý động vật của Dallas, ông Tim Hawkins cho hay ông đã trông thấy hai con cá sấu Mỹ dài từ 1,3 đến 1,8m. Ông hiệu trưởng Dwan Govan đã yêu cầu cơ quan chức năng chuyển những con cá sấu ra và xây một hàng rào để chúng không thể trở lại được.

KIÊN VÌ BỊ PHÂN BIÊT ĐỐI XỬ

Một người đàn ông thích mặc đồ của phụ nữ đã kiện một trường dạy làm đẹp ở Los Angeles. Anh cho biết đơn xin việc của mình bị từ chối khi nhà trường nhận ra anh ta không phải là một phụ nữ. Gloria Allred , luật sư của người thưa kiện được biết dưới tên "Sandy" cho biết đây là trường hợp đầu tiên dựa vào qui định của thành phố 1997 ngăn cấm sự phân biệt đối xử giới tính. Khi anh ta ghi tên vào trường Marinello ở Los Angeles, Sandy được biết như là một phụ nữ. Sau khi trải qua một đợt kiểm tra và trả lệ phí 100 đôla, anh đã được chấp nhận vào trường và được tham gia lớp học vào tháng 8. Sandy đã làm ngạc nhiên các bạn của mình khi xuất hiện là một người đàn ông, anh ta cho biết ước mơ của mình là mở một thẩm mỹ viện. "Tôi muốn làm mọi người trông đẹp hơn, và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó" - Anh nói.

MỘT CON VẸT TÌM ĐƯỢC CHỦ SAU KHI NÓI ĐƯỢC TÊN CỦA CHÍNH NÓ

Một con vẹt đã gặp lại chủ sau khi nói cho những người cứu nó tên của nó. Nhân viên của tổ chức bảo vệ loài vật, Debbie Sheppard cho biết cô phát hiện ra con chim màu xanh sáng đang đậu trên một hàng rào trong thị trấn Swindon và cô đem nó về nhà. Trước sự kinh ngạc của cô, con vẹt bắt đầu "cười và kêu quác quác" - nó nói lặp đi lặp lại cái tên Basil. "Chồng tôi không thể tin được là con vẹt lại bắt đầu nói, nó nói rất nhiều thứ. Một khi nó đã bắt đầu thì nó không thể dừng lại được" - Cô Sheppard nói. Anna Bradley, người chủ của con vẹt cho biết Basil có tài bắt chước rất giỏi. Nó giống như một cái máy ghi âm vậy. Nó bắt chước điện thoại và nói "xin chào" trước khi chúng tôi nhấc ống nghe lên, và nó còn bảo lũ trẻ chuẩn bị để đến trường nữa."

BÁC SĨ BỎ BÊNH NHÂN ĐANG MỔ ĐỂ ĐI ĐẾN NGÂN HÀNG

Một bác sĩ ở bang Massachusetts, Mỹ, bị đình chỉ công tác sau khi đã để cho bệnh nhân đang phẫu thuật xương sống giữa chừng trên bàn mổ để đi trả tiền ở ngân hàng. David Arndt, bác sĩ phẫu thuật khoa chỉnh hình bị xem là "một mối đe doạ trực tiếp tới an toàn sức khoẻ cộng đồng" sau khi ông ta để lại một vết rạch còn mở trên lưng người bệnh. Arndt đã để cho một bác sĩ khác không đủ chuyên môn làm thay cho ông ta, khoảng 35 phút, Arndt trở lại phòng mổ và hoàn tất cuộc phẫu thuật vài giờ sau đó.

Người bệnh đã được gây mê và hình như không bị nguy hại gì vì sự vắng mặt của Arndt, ông ta đang được săn sóc đặc biệt trong bệnh viện. Arndt giải thích với những nhà điều tra rằng ông ta đang đợi hoá đơn thanh toán vì ông phải trả một số hoá đơn quá hạn, và hi vọng sẽ kết thúc ca mổ trước khi ngân hàng đóng cửa, nhưng ca mổ đã lâu hơn ông ta dự định, thế là Arndt quyết định nghỉ giữa chừng để đến nhà băng!

BƠI CÙNG CÁ MẬP

Mười người đã bơi cùng với cá mập sau khi lối đi nằm trên một bể nuôi cá tại New-Orleans, Mỹ, bị sụp xuống bất ngờ. Melissa Lee, người phát ngôn của công viên đại dương Mỹ cho biết không ai bị thương nghiêm trọng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu vì sao cái lối đi lại bị sụp làm một nhóm người bao gồm cả trẻ em bị rơi xuống nước, đối mặt với những con cá mập. Sự náo động hình như đã làm những con cá mập dài từ 2,4 đến 3m e sợ và bơi ra xa những người kia. Những con cá mập được cho ăn no và đã quen với việc những thợ lặn ở trong bể cá. Nhóm người trên đang tham gia vào một chuyến khám phá để quyên góp cho quĩ của công viên đại dương. Thường thì chỉ có nhân viên của bể cá mới được lên lối đi đó.

LOÀI CÂY THỐI NHẤT THẾ GIỚI ĐÃ NỞ NHUỴ KHAI HOA

Hiện nay vườn bách thảo Huntington ở thành phố San Marino, bang California, nước Mỹ đang phải chịu một mùi hôi kinh khủng vì Amorphophallus titanum, mệnh danh là cây thối nhất trên thế giới đang ra hoa. Cây này rất hiếm khi nở hoa ở môi trường nhân tạo và chỉ nở có hai lần tại đây trong vòng ba năm qua. 2002 chính là năm đáng nhớ của loài cây xứ Sumatra này. Nó đã nở hoa trong vòng mấy tháng qua tại vườn bách thảo Hoàng gia Anh tại Kew, Đại học Wisconsin-Madison và một số nơi khác tại Mỹ. Đài hoa màu đỏ thẩm đã nở ra lúc 05 giờ chiều ngày thứ Ba tại Huntington và đến lúc 11 giờ đêm nó đã mở lớn với đường kính 60 cm, khi ấy mùi cá thối của hoa có thể vươn xa đến 07m. Một số nhân viên của vườn bách thảo này đã ở lại để chào mừng và chứng kiến sự kiện "trọng đại" này. Họ ăn mừng với rượu trắng và bánh qui. Cây này còn được gọi là Titan Arum (Hoa xác chết) chỉ duy nhất tìm thấy tại đảo Sumatra.

PHÂN GẤU KOALA ĐẺ RA VÀNG

Chỉ trong truyện cổ tích, một con ngỗng mới có thể đẻ trứng vàng, nhưng Gunnedah, một thị trấn nhỏ của nước Úc đang hi vọng sẽ kiếm được tiền từ phân của gấu koala. Gunnedah được cho là "Thủ đô gấu koala của thế giới" đang đóng gói phân của gấu koala và bán chúng cho khách du lịch với giá 1 đôla Úc một túi. Mục đích là để quảng bá Gunnedah, một thị trấn nhỏ cách phía bắc Sydney 300 dặm với dân số khoảng 13.000 người như là một điểm hẹn du lịch. "Chúng được đựng trong những túi bằng nhựa, dĩ nhiên là chúng tôi không khuyến khích mọi người lấy chúng ra khỏi túi nhưng chúng không có mùi và được phơi khô một cách tự nhiên" - Chris Frend thuộc văn phòng du lịch nói.

GÀ TRỐNG BỊ TRỤC XUẤT VÌ TIẾNG GÁY

Fred, một chú gà trống ồn ào đã bị trục xuất khỏi nhà vì bộ luật của thành phố Savannah, Mỹ, cấm gà trống gáy to! Arthur Weed đã cầu xin cho con vật nuôi của mình nhưng thẩm phán Lawrence Dillon đã ra quyết định nó phải rời bỏ cái chuồng gà ở sân sau nhà trong vòng hai tuần. Ông Weed cũng phải trả 640 đôla tiền phạt và án phí sau khi những người hàng xóm phàn nàn về tiếng gáy của con gà. "Tôi là một y tá và tôi cần được ngủ" - Cô Christina Keith một người hàng xóm sống cách nhà Weed bốn căn phàn nàn. Trong khi đó luật sư của Weed nói: "Bạn cần phải có một chút lòng nhân ái và độ lượng" . Ông vẫn chưa quyết định sẽ chuyển Fred đi đâu mặc dù đã có rất nhiều người đã liên hệ xin con gà về nuôi.

KEM DÀNH CHO CHÓ

Công ty làm kem Akagi Nyugyo của Nhật Bản vừa cho ra đời một sản phẩm mới mang tên "Doggy's Ice Cream" (Kem của chó) nhằm giúp loài chó giải khát vào mùa hè nóng bức. Công ty Akagi Nyugyo đã thảm khảo bốn bác sĩ thú y để tạo ra sản phẩm kem ít đường lactose hơn so với các loại kem truyền thống để loài chó có thể dễ tiêu hóa và giữ gìn sức khỏe tốt. Loại kem này có mùi thơm yaourt và cũng chứa khuẩn sữa nhưng không có đường saccharose. Ông Yasuyuki Obara, phụ trách tiếp thị công ty Akagi, cho biết loại kem này không có vị ngọt lắm và người cũng có thể ăn được. Một số người còn cho rằng sản phẩm này rất thích hợp cho chế độ ăn kiêng.

INDINESIA: CÚP ĐIÊN NHIỀU, SINH CON LẮM

Trong khi Indonesia phát động chính sách kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả, các nhà chức trách ở hòn đảo Lombok lại lo lắng về hiện tượng cúp điện xảy ra thường xuyên, gây hậu quả là số lượng em bé ra đời tăng cao tại hòn đảo du lịch này cách Jakarta khoảng 1.000 km. Bà Siti Nur'aini lãnh đạo Trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại Indonesia, cho rằng có lẽ do cúp điện thường xuyên nên ban đêm các cư dân ở Lombok không thể làm việc gì khác ngoài chuyện sinh hoạt vợ chồng. Với 210 triệu cư dân, Indonesia được xem là nước đông dân nhất ở Đông Nam Á nhưng đã thành công trong việc giảm tỉ lệ sinh đẻ.

NHẠC POP ĐƯỢC ƯA CHUỘNG TRONG ĐÁM TANG

Ngày càng nhiều người Anh chọn những bài nhạc pop trong đám tang. Một dịch vu mai táng cho biết những bài hát thuộc thể loại pop đương thời đang được ưa chuộng hơn là những bài thánh ca truyền thống. Bài hát "Wind Beneath My Wings" của Bette Midley đang đứng đầu trong danh sách được ưa thích, xếp thứ hai là bài "My Heart Will Go On" do Celine Dion trình bày, còn thứ ba là "I Will Always Love You" của Whitney Houston. "Có lẽ những người đi dự đám ma muốn nhớ lại những cảm xúc về những bộ phim mà họ ưa thích và dành cho người đã mất một lễ tang như của một ngôi sao" - Lorinda Sheasby, người của một trong những công ty mai táng lớn nhất Anh nói.

TÙ NHÂN ĐƯỢC CẢI HUẤN BẰNG ĂN CHAY VÀ TỤNG KINH

Nhà chức trách Thái Lan cho hay những tù nhân ở một nhà tù đã hưởng ứng tích cực một chế độ ăn chay và ngồi thiền của Ấn Độ. Những tù nhân bao gồm 50 nam và 50 nữ đang chấp hành án tù vì có liên quan đến ma túy đã tham gia một chương trình, mà trong đó họ sẽ tập ngồi thiền vào 4h30 sáng, ăn chay và nghe băng tụng kinh. "Chúng tôi nhận thấy nó đã làm thay đổi cách cư xử của tù nhân, nó giúp cho họ phân biệt được đúng sai" - Surang Ekkachote, một cảnh sát nói. Chương trình kéo dài 10 ngày, được thử nghiệm ở nhà tù Klong Pai thuộc tỉnh Nakorn Ratchasima, cách đông bắc thủ đô Bangkok (Thái Lan) 130 dặm, dưới sự hướng dẫn bởi ông S. N. Goenka người Ấn Độ. Ông Surang nói: "Chương trình được bắt đầu với những người bị buộc tội trong những vụ có liên quan đến ma túy nhưng chúng tôi dự định sẽ nhân rộng nó ra đối với mọi tù nhân trong tương lai."

THÁC NƯỚC NHÂN TẠO TRUNG QUỐC ĐƯỢC GHI VÀO KỶ LỤC GUINNESS

Mới đây một thác nước nhân tạo tại Guilin, khu nghỉ mát nổi tiếng nhất tại khu vực tự trị Guangxi Zhuang miền Nam Trung Quốc, đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness vì qui mô rộng lớn của nó. Thác nước này rộng 72 mét và cao 45 mét. Thác đổ nước từ nóc của khách sạn Lijiang xuống hồ bên dưới và mỗi giờ đổ được 2.560 khối nước. Công trình xây dựng thác nước này khởi công vào tháng Ba năm 2001 và được hoàn tất vào tháng 04 năm 2002. Thác này toạ lạc tại phía Nam của quảng trường trung tâm Guilin với dòng sông Lijiang và bên kia là Núi Vòi voi và sẽ là địa điểm nổi tiếng thu hút du khách tại vùng này.

HOÃN XÂY CẦU VÌ LOÀI RÙA

Công việc xây cầu tại Montgomery Tonwship, bang New Jersey, Mỹ, phải bị hoãn lại vì không được phép làm vào mùa sinh sản của loài rùa. Nhà chức trách dự định sẽ thay thế cây cầu Cherry Hill vào mùa thu nhưng luật liên bang đã ngăn không cho phép họ làm náo động khu vực vào mùa sinh sản của loài rùa. Họ vẫn chưa thể quyết định khi nào công việc sẽ bắt đầu. Trong khi vẫn chưa chắc chắn những con rùa đươc tìm thấy trong khu vực kia thuộc loài nào, những nhà môi trường nói chúng có vẻ như là rùa xanh, và chúng được bảo vệ bởi luật liên bang.

PHỤ NỮ THẮNG NAM GIỚI TRONG CUỘC THI TẮM HƠI

Một phụ nữ là lính biên phòng đã đoạt huy chương vàng lần thứ hai liên tiếp trong cuộc thi tắm hơi. Annikka Peltonen người Phần Lan đã chiến thắng sau khi đổ mồ hôi trong suốt 13 phút 32 giây.

Đối thủ nam gần nhất của cô là anh Leo Pusa, người từng đoạt 3 huy chương vàng, anh đã hoàn thành phần thi với thời gian 12 phút 10 giây. Cuộc thi được tổ chức ở một nơi gần Heinola, cách phía Nam Helsinki 80 dặm với 80 người từ 16 nước đã tham dự trong điều kiện 110 độ C, hơn 17 độ so với năm trước.

THẤT BẠI TRONG VIÊC LẬP KỶ LỤC NGƯỜI CÓ TIẾNG Ợ TO NHẤT THẾ GIỚI

Người có tiếng ợ to nhất thế giới đã thất bại trong việc phá kỷ lục cũ của chính anh lập ra khi một cơn đau họng buộc anh phải bỏ cuộc sau ba lần thử. Paul Hunn đã hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục 118,1 đêxiben mà anh lập được vào năm 2000. Nhưng sau khi uống một ly nước có ga và hít một hơi đầy anh chỉ có thể ợ đạt được 110,5 đêxiben. "Thật đáng tiếc anh đã không thể phá được kỷ lục cũ và phải dừng lại sau một vài cố gắng vì cổ họng bị đau nhức" - Phát ngôn viên của Bảo tàng Khoa học Luân Đôn nói - "Nhưng khi anh ấy hồi phục, anh ấy sẽ quyết tâm lập một kỷ lục mới."

KHÍ HẬU NÓNG SINH LOÀI MỰC QUÁI VẬT

Một bản báo cáo của các nhà khoa học Australia thuộc Viện nghiên cứu Nam cực và Hải dương học cho biết, nhiệt độ tăng là nguyên nhân bùng nổ số lượng của loài mực và sinh ra những đột biến gen lạ.

Theo nhà khọc George Jackson, nhiệt độ nước tăng một độ sẽ có thể khiến kích thước của một con mực tăng lên gấp đôi. Con mực dài hơn 2m và nặng tới 200 kg bắt được tại bãi biển Tasmania tháng trước là một ví dụ. Nếu số lượng đột biến gen kiểu này gia tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái và an ninh đi lại của các tàu bè trên biển.

KỶ LỤC GUINNESS NHIỀU BÀ MẸ CHO CON BÚ CÙNG LÚC

1.135 bà mẹ ở Berkeley gần San Francisco (Mỹ) đã phá vỡ kỷ lục Guinness "Nhiều bà mẹ cho con bú cùng một lúc nhất" được lập bới 767 phụ nữ ở Úc. Những người tình nguyện và người quan sát độc lập bao gồm cả thị trưởng của Berkeley đã giúp đếm số bà mẹ đang cho bú. Thành phố đã tài trợ cho sự kiện trên như là một phần của chương trình chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Một nghiên cứu gần đây của báo y học Anh cho thấy mỗi năm việc cho bú sẽ giảm nguy cơ bị ung thư vú ở phụ nữ xuống chỉ còn 4,3%.

BỊ BỎ TÙ VÌ LÀM PHÉP PHÙ THUỶ

Một người Zambia đã bị bỏ tù vì làm phép phù thuật sau khi một quả tim người được tìm thấy ở nhà ông ta, cảnh sát đang điều tra xem đây có phải là một vụ giết người hay không.

Moses Chisambo, 60 tuổi, bị buộc tội làm ma thuật và sở hữu nhiều vật kỳ lạ. Tin cho hay một quả tim người còn tươi được gói trong mảnh vải và một "khẩu súng phù thủy" kỳ lạ (một miếng gỗ hình khẩu súng được cho là dùng bới những phù thủy để giết người vào ban đêm) đã được tìm thấy trong nhà của Chisambo". Chisambo ngụ tại quận Kabompo cách tây bắc thủ đô Lusaka của Zambia 590 dặm. Ông ta bị kết án tù 18 tháng. Phép phù thủy bị coi là tội ác ở Zambia, một đất nước mà hầu hết mọi người theo đạo cơ đốc, ở nông thôn những trò ma thuật được cộng đồng người mê tín dị đoan tin tưởng.

ANH: CHUỘT NHIỀU HƠN NGƯỜI

Số lượng chuột tại Anh đã gia tăng mạnh do lượng rác thải tăng từ các nhà hàng thức ăn nhanh. Từ năm 1998, số lượng chuột đã tăng gần một phần tư. Theo một cuộc điều tra thực hiện năm

2001, hiện nay số lượng của chúng được ước tính là 60 triệu, tức hơn

2 triệu so với số lượng người. Một tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường mang tên "Keep Britain Tidy" (Hãy giữ nước Anh sạch) đảm bảo rằng những loài gặm nhắm đã rời khỏi hang ổ thường ngày của chúng dưới đất. Chúng đã tràn lan trên các đường phố vì bị thu hút bởi những mảnh vụn bánh hamburger, pizza và các loại bánh snake do những người đi đường bỏ lại. Để ngăn chặn hiện tượng này, tổ chức trên đã phát động một cuộc vận động thông tin mang tên: "Các bạn muốn chúng tiến đến đâu?" trong các rạp chiếu phim. Một đoạn phim ngắn cho thấy một phụ nữ trẻ ngủ trên chiếc giường đầy chuột, ám chỉ bộ phim kinh dị "The Rats" của Herbert. Bộ phim nói về những con chuột biến đổi gene tấn công loài người.

TỰ RẠCH BỤNG ĐỂ PHẢN ĐỐI LÊNH CẤM NHẶT ĐỒNG XU

Một người ở Rome (Ý) sau khi bị cấm nhặt những đồng xu trong

đài phun nước Trevi đã tự rạch bụng mình để phản đối lệnh cấm.

Roberto Cercelletta đã nhảy vào đài phun nước, vừa dùng một dao cạo để rạch da mình vừa la lối thoá mạ nhà chức trách của thành phố. Cuối cùng cảnh sát cũng thuyết phục được anh ta đi ra khỏi nơi đó. Cercelletta, một người thất nghiệp kiếm được khoảng 370 bảng Anh một ngày từ những đồng xu mà khách du lịch ném vào đài phun nước. Nhưng nhà chức trách sau khi biết được đã ngăn cản anh ta và hai người bạn khác tiếp tục làm việc đó. Được biết đài phun nước Trevi được xây vào năm 1762 là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Rome, giữa đài là bức tượng khổng lồ của thần biển cả Neptune đang cưỡi trên một cỗ xe ngựa có cánh.

ĐẾN BÊNH VIÊN PHẢI CÓ PHỤ HUYNH ĐI KÈM

Đến bệnh viện phải có phụ huynh đi kèm. Cụ Joseph Dickinson, 103 tuổi, ở London, Anh mới đây đã nhận được giấy mời đến kiểm tra mắt tại bệnh viện địa phương Sunderland. Trong giấy ghi rõ, khi đến viện, Dickinson phải có phụ huynh đi kèm. Ông Dickinson có lẽ rất buồn cười khi phải giải thích với các y tá tại bệnh viện về việc tại sao ông đến viện mà không có phụ huynh. Thì ra, cụ sinh năm 1899, nhưng máy tính của bệnh viện chỉ đọc có hai số cuối, nên các nhân viên nghĩ rằng, Dickinson là cậu bé 3 tuổi.

CHẾT VÌ PHÂN VOI

Tại Sở thú Paderbom của Đức vừa xảy ra một tai nạn chết người trước nay chưa hề thấy. Số là con voi nuôi trong vườn thú bị sôi bụng, đầy hơi nên biếng ăn. Sau khi cho voi uống 22 gói thuốc đi ngoài, người phụ trách đã tiến hành khám cho con voi. Không ngờ thuốc đi ngoài lại có tác dụng nhanh như vậy. Vừa nhấc đuôi con voi lên kiểm tra thì một luồng "đạn" phân phụt ra trúng ngay vào tay bác sĩ thú y. Luồng phân voi mạnh tới mức làm cho nạn nhân bị ngạt thở chết ngay tại chỗ. Đây là trường hợp tai nạn chết người độc nhất vô nhị trong lịch sử ngành nuôi thú.

QUÁI VẬT HỒ LOCHNESS XUẤT HIÊN TẠI TRUNG QUỐC?

Hàng trăm du khách tham quan hồ Tianchi tại một miệng núi lửa gần biên giới giữa Trung Quốc và CHDC Triều Tiên khẳng định rằng đã hai lần nhìn thấy một con quái vật màu đen với cái đầu ngựa. Theo tờ China Daily, ông Meng Fanying, một quan chức ngành du lịch địa phương cho biết trong lần xuất hiện mới đây, con quái vật đã nhảy vọt lên nhiều lần giống như một con hải cẩu khi nó đang ở cách bờ khoảng 10m. Những tin đồn về con quái vật tại hồ Tianchi sâu 373m đã có từ hơn 1 thế kỷ nay. Tuy nhiên các nhà khoa học đã bác bỏ những tin đồn này và nhấn mạnh rằng sự phun trào đã xảy ra cách đây có 300 năm, khiến sự sống của loài động vật không thể tồn tại trong hồ này. Thái độ hoài nghi này cũng không ngăn được các cư dân trong vùng thành lập hội "Con quái vật hồ Tianchi".

Trong khi đó tại vùng Xinjiang phía tây bắc Trung Quốc, cũng có những tin đồn về một con quái vật có hình dạng như một con cá hồi dài 10m thường tấn công người và gia súc.

NGỰA MANG CHÂN GIẢ

Barnaby, con ngựa Anh bị mất một chân đã được gắn một chân giả và bây giờ có thể đi lại thoải mái. Chân tay giả thường được làm cho con người nhưng rất hiếm khi được dành cho loài vật. Toby Carlsson, một bác sĩ chuyên môn của nhà sản xuất chân tay giả Ossur Europe cho biết con ngựa 12 tuổi trên bị cắt cụt phần chân phải trước một năm trước đây sau khi bị căn bệnh nhiễm trùng. Chủ của Barnaby, bà Jan Munns không muốn giết chết nó. "Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Bạn có bao giờ ruồng bỏ con mình chỉ vì nó có một cái chân dị tật hay không?" - Bà nói. Ban đầu cái chân giả được làm bằng gỗ và bọc da nhưng không vừa, sau đó người ta đã đặt nhà sản xuất Ossur làm những móc nối và cái móng guốc được làm bằng sợi nhân tạo. Ông Carlsson nói: "Và bây giờ con ngựa có vẻ đang rất hạnh phúc, nó ở ngoài kia, chạy nhảy vui đùa..."

TRƯNG BÀY BỨC ẢNH TẢNG BĂNG BỊ TÌNH NGHI LÀ ĐÁNH CHÌM TÀU TITANIC

Bức ảnh này do một thuỷ thủ người Czech tên là Stephan Rehorek , chụp ngày 20.4.1912, tức là sáu ngày sau khi Titanic chìm xuống đáy biển. Rehorek chụp tảng băng này sau khi cùng thuỷ thủ trên tàu Bremen của Đức phát hiện thấy hơn 100 xác chết nổi gần đó (ảnh).

Stephan Rehorek cùng mọi người định dừng tàu để vớt số xác

người kể trên nhưng họ đã phải ngừng lại khi biết tin có một con tàu khác đang đến để làm công việc này. Bức ảnh của Stephan Rehorek sau này được ông Henning Pfeifer, người chuyên sưu tập các đồ vật về Titanic mua lại. Theo dự kiến, nó sẽ được trưng bày tại Dundee (Anh) nhân triển lãm lớn nhất thế giới liên quan đến tàu Titanic.

THI TÀI BẮT CUA

Ở một làng ven biển tại đông nam nước Anh, hàng trăm người lớn và trẻ em đã tham dự một cuộc tranh tài bắt cua thường niên. Sự kiện trên diễn ra ở Walberswick, mục đích là để bắt được con cua to nhất, 584 người đã tham gia và người thắng cuộc là cậu bé Ashley Welsh 11 tuổi đến từ Kessingland. Con cua mà cậu bắt được cân nặng hơn 85gr, kỷ lục cũ là 205,5gr được lập vào năm 1981. Robin Buncombe, phó chủ tịch của ban tổ chức nhà vô địch bắt cua của Anh cho biết năm nay những con cua có vẻ nhỏ hơn. Ông nói: "Tôi nghĩ đó là do thời tiết nóng. Nhưng mọi người đã có một cuộc vui rất thú vị và tất cả những người tham gia đều về nhà với một vài vết kẹp của con cua. Những con cua bị bắt sẽ được thả lại xuống biển."

HỌ NÀO ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI?

Nhật báo Bắc Kinh hôm 28.7 dẫn lời một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết, khoảng 270 triệu người Trung Quốc, tương đương một phần năm dân số nước này, có họ là Lý, Vương và Trương. Nghiên cứu trên đã thống kê rằng trong tổng số 22.000 họ khác nhau trong lịch sử Trung Quốc từ trước tới nay, thì những họ được dùng nhiều nhất là Lý (7,9%), Vương (7,4%) và Trương (7,1%). Với tỷ lệ đó, ba họ trên đã trở nên phổ biến nhất trên thế giới.

QUÂN CỜ LÂU ĐỜI NHẤT CHÂU ÂU

Những nhà khảo cổ Albani đã tìm thấy quân cờ mà họ cho là lâu đời nhất của Châu Âu, và nói cờ vua đã được chơi ở lục địa ít nhất là 500 năm trước. Nhà khảo cổ học Richard Hodges của đại học Đông Anglia cho biết mảnh bằng ngà trên được tìm thấy ở thành phố cổ Butrint phía Nam Albani trong một cung điện La Mã có tuổi từ 5 cho tới 6 thế kỷ."Chúng tôi tự hỏi không biết nó là quân vua hay quân hậu vì nó có một dấu thập nhỏ" - Ông Hodges nói. Cờ vua bắt đầu có ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư hay năm, và du nhập vào Châu Âu qua con đường Tơ Lụa. Trước đó dựa vào những quân cờ bằng ngà tìm thấy ở Scotland và miền Nam Ý, người ta tin rằng cờ vua được chơi trong giới quí tộc ở khắp Châu Âu vào đầu thế kỷ thứ 12. "Tuy nhiên dường như bây giờ mọi việc cho thấy cờ vua đã xuất hiện ở Địa Trung Hải vào 500 năm trước" - Ông Hodges nói thêm.

NGƯỜI CÓ ĐẦY ĐINH VÀ LƯỠI CÂU TRONG BỤNG

Một binh lính Thái Lan cho rằng anh ta là nạn nhân của phép phù thủy sau khi các bác sĩ tìm thấy 4 cây đinh dài 5cm và một lưỡi câu nằm trong bụng anh ta. Binh nhì Somkiat Kammao khẳng định anh ta không nuốt những vật đó và nói cách duy nhất làm cho chúng nằm trong bụng anh ta chính là bằng phép phù thủy. Các bác sĩ đã tìm thấy những vật trên khi người lính 20 tuổi được đưa tới bệnh viện vì bị đau bụng dữ dội. Sanit Chakrit, giám đốc bệnh viện Phrae cho biết các chuyện gia tin rằng người lính đã ăn phải những thức ăn có chứa đinh và lưỡi câu. Tờ Bangkok Post đưa tin gia đình Kammao đã phản đối lời khuyên của các bác sĩ và đem anh ta về quê nhà để làm một buỗi lễ trừ tà ma.

MỘT PHỤ NỮ MANG TRONG MÌNH... 9 BÀO THAI!

Một phụ nữ Sudan đang mang thai 2 tháng với 9 bào thai sau khi đã trải qua 2 năm điều trị ở một bệnh viện. Một tờ báo địa phương dẫn lời các bác sĩ ở bệnh viện Jeddah's Suleiman Faqih cho hay trường hợp như người phụ nữ 20 tuổi trên là rất hiếm, sự mang thai là kết quả điều trị của liệu pháp tăng trưởng kích thích tố.

Các bác sĩ cho biết 9 bào thai vẫn ở trong tình trạng tốt nhưng

họ không chắc chắn là sẽ sống sót được bao nhiêu.

NGUỒN GỐC SỰ RA ĐỜI CỦA LOGO

Ngày nay logo đã trở thành một biểu tượng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng dường như rất ít ai trong số chúng ta biết được lịch sử ra đời của logo. Thực tế logo đã có từ thời Hy Lạp cổ đại, từ logo có nghĩa như một cái tên, biểu tượng hay một thương hiệu được thiết kế rõ ràng. Việc sử dụng logo như các thương hiệu đã tồn tại từ khi có những thương gia và những nhà buôn. Chúng có thể đã được tìm thấy từ rất lâu trước thế kỷ thứ 13. Logo bao gồm những biểu tượng của một cái máy in, thợ kim hoàn... Điều quan trọng nhất đối với một logo chính là sự rõ ràng và tính dễ nhận thấy giá trị của một sản phẩm hay một thứ hàng hoá được bán ra. Logo là nét đặc trưng của một tổ chức, công ty. Với các công ty nó còn thể hiện sức mạnh hình ảnh của công ty đó. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn quảng cáo thương hiệu, hay sản phẩm của họ qua các phương tiện thông tin đại chúng hay trên Internet thì việc thiết kế logo mang tính chuyên nghiệp là một điều vô cùng cần thiết. Sự bùng nổ của kỷ nguyên thông tin cũng tương tự như tốc độ thay đổi các logo và các mẫu thiết kế logo. Tính trừu tượng tự nhiên của nhiều công nghệ, sự đa dạng của sản phẩm và các dịch vụ cũng kéo theo việc xuất hiện nhiều logo mang tính trừu tượng mới.

ĐƯỢC CỨU THOÁT NHỜ NƯỚC SỐT CÀ CHUA

Hơn 30 nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, trong vụ bão tuyết kinh hoàng ở miền tây Nam Phi đã được cứu thoát bằng trực thăng của đội cứu hộ nhờ sáng kiến dùng nước sốt cà chua để chỉ đường.

Theo tờ The Star của Nam Phi ngày 24.7, những người này đã bị mắc kẹt trong quán rượu Sani Top (ảnh) trên dãy núi Drakensberg - nơi bão tuyết đang hoành hành trong nhiều ngày, và đang trong tình trạng nguy kịch. Rất may Tod Collins, một người leo núi, đã tình cờ phát hiện ra họ và dùng radio để kêu cứu. Sau đó, Collins đã dùng nước sốt cà chua viết chữ H (Help) màu đỏ lên nền tuyết để chỉ dẫn cho trực thăng. "Chữ H bằng nước sốt cà chua thật tuyệt diệu. Nó không khác gì loại thuốc nhuộm màu Day-Glo mà phi công thường sử dụng để thu hút sự chú ý khi bị rơi xuống biển", viên phi công cứu hộ S.Lownie cho biết.

50 NĂM CÓ 77 TRIÊU USD MÀ KHÔNG BIẾT

Không phải chuyện đùa, vì rằng có một bà cụ người Đức Ana Konrad.A (89 tuổi), sống bằng đồng lương hưu hơn 40 năm nay, mới đây, bỗng nhiên có trong tay 77 triệu USD...chỉ nhờ một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Rubens mà đối với bà vốn cũng rất xa lạ và chẳng có giá trị bao nhiêu. Khi nhận được tin từ nhà đấu giá nổi tiếng London Sotheby, rằng bức họa "Cuộc chiến đẫm máu Amazone" (khổ lớn 1,42 x1,82m) đã được ông Lord David Thomson, Tổng giám đốc một hãng truyền thông Canada mua với giá 45 triệu bảng thì bà phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi, bức họa vô danh này đã mang lại cho tôi nhiều tiền đến thế". Thật vậy, bức họa nổi tiếng này do họa sĩ tài ba người Bỉ Peter Paul Rubens (1577 - 1640) vẽ vào những năm cuối của cuộc đời tại Bruxell. Tờ "Kronenzeitung" (Áo) cho biết bức họa nổi tiếng này do một người học trò Hà Lan của Rubens tên Jan van den Hoecke lưu giữ rồi bằng còn đường nào đó đã đến tay của cha bà Anna và từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc quyền sở hữu của gia đình bà. Sau chiến tranh thế giới thứ I, cha bà đã đem bức tranh cho nhà bảo tàng Zwinger (Dresden) mượn để triển lãm. Khi chiến tranh thế giới II kết thúc, bức họa được mang về Salzburg và từ năm 1973...vì nhà quá chật nên bà Anna đã trao bức tranh này cho một tổ chức từ thiện ở Vienna để mở triển lãm. "Chợt có một ngày, hãng Sotheby đã cho người đến dạm hỏi tôi có muốn đấu giá bức họa này không, tôi nghĩ mình cũng gần đất xa trời nên gật đầu", bà Anna kể lại, "Ai ngờ là nó rất đắt thế. Tôi hoàn toàn không biết rằng gần 50 năm nay có trong tay một kho báu như vậy". Nhật báo Facts (Áo) cho biết, bấy lâu này bà Anna vẫn sống bằng lương hưu, cùng số tiền cho thuê phòng trong căn hộ chung cư của bà tại thành phố Salzburg. "Tôi thực sự không cần thêm tiền, mà cũng còn sống được bao nhiêu nữa đâu mà cần số tiền đó. Nhưng 4 người con, 23 cháu chắt của tôi sẽ rất hạnh phúc với cả gia tài khổng lồ này. Thật là ơn trời..." bà tâm sự.

TÌM CHÌA KHOÁ MẶC KẸT TRONG LỖ CỐNG

Một người Đức phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát sau khi cái đầu của anh ta bị mắc kẹt vào một lỗ cống. Người thanh niên 22 tuổi sống ở Luebeck lúc ấy đang tìm chùm chìa khoá bị lọt qua cái nắp đậy lỗ cống. Anh ta đã nhấc cái nắp đậy lên và tìm chùm chìa khoá nhưng sau đó đầu anh ta lại bị mắc kẹt vào đó. Phát ngôn viên cảnh sát Frank Doblinski cho hay họ đã được báo khi những tiếng kêu kỳ lạ vang lên dưới lòng đất.

Người thanh niên không được tiết lộ danh tánh đã bị một vài

vết cắt và thâm tím nhưng không cần phải đến bệnh viện.

KHÔNG BIẾT CÁCH ĂN TRỘM

Cảnh sát Florida cho biết họ vừa bắt được một tên trộm sau khi

hắn ta bị khoá chặt trong một chiếc xe mà hắn định lấy trộm.

Chiếc xe mà gã đàn ông 51 tuổi trên định trộm có một hệ thống bảo vệ sẽ khoá chặt cửa xe khi có tín hiệu báo động. Cảnh sát cho hay chiếc Infiniti đời 94 có một nút bấm ở cửa xe có chức năng mở khoá nhưng tên trộm kia không hay biết. Phát ngôn viên của sở cảnh sát quận Alachua, Keith Faulk nói: "Có lẽ hắn ta cần một công việc mới. Cái mà hắn đang làm lúc này không được thành thạo cho lắm." Cảnh sát đã tìm thấy tên trộm bị khoá chặt trong chiếc xe và đang tìm cách ẩn nấp ở băng ghế sau. Hắn ta sẽ bị ra toà vì tội ăn trộm.

KHI QUAN TOÀ NGỦ GẬT

Ông Gabriel Hutton, 69 tuổi, thẩm phán Toà án Gloucester Crown tại miền đông nam nước Anh, vừa bị cảnh cáo nghiêm khắc vì hai lần ngủ gật tại phiên toà xét xử một thanh niên 21 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên tháng 12 năm ngoái. Phiên toà đã phải hoãn lại vì luật sư bào chữa cho rằng ông Hutton không đủ khả năng đưa ra phán quyết đúng đắn. Sau đó, bị cáo đã được xử trắng án. Sau quá trình điều tra, ngày 19.6 vừa qua văn phòng của Chủ tịch Thượng viện - Huân tước Irvine, người đứng đầu ngành tư pháp Anh đã nghiêm khắc cảnh cáo ông Hutton.

BỊ BẮT VÌ TỘI ĂN CẮP MẶT TRĂNG

Cơ quan FBI cho biết chính phủ Mỹ đã bắt giữ bốn người vì tội ăn cắp những mẫu đá trên Mặt trăng. Ba trong số bốn người bị bắt đang thực tập tại trung tâm NASA ở Houston, Texas, nơi được cất giữ những mẫu đá trong một cái rương nặng 270kg. Những mẫu đá này đã được thông báo mất ngày 11-7. James Jarboe, một nhân viên FBI phụ trách vụ án này, cho biết đây là những bảo vật của quốc gia. Ông ta tỏ ra lạc quan về cơ may tìm lại 113 gram đá Mặt trăng bị mất trong thiên nhiên. Ông Jarboe cho rằng những mẫu đá này vô giá, nhưng NASA cho biết chúng có giá trị về mặt khoa học và trị giá khoảng 1 triệu USD. Các nhà điều tra cho biết chúng đã được rao bán trên mạng Internet với giá 2.000 đến 8.000 USD/gram.

Vụ bắt giữ này trùng hợp với kỷ niệm lần thứ 33 Neil

Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng năm 1969.

BÊNH NHÂN NẶNG 300KG PHẢI RA KHỎI NHÀ BẰNG CẦN CẨU VÀ XE TẢI

Cuối tuần qua, khoảng 15 lính cứu hỏa đã phải can thiệp với sự hỗ trợ của cần cẩu và xe tải hạng nặng để đưa một bệnh nhân nặng 300 kg ra khỏi căn hộ của ông ở Stuttgart (Bade-Wurtemberg, Đức). Do một căn bệnh làm cho bị tê liệt, người đàn ông có kích thước quá khổ đến nổi không thể ra khỏi nhà bằng ngả cầu thang. Lính cứu hỏa đã sử dụng cần cẩu để đưa ông ra cửa sổ và đặt ông nằm trên giường bệnh để trên nóc xe của lính cứu hỏa. Bệnh nhân đã được đưa đến một trung tâm chăm sóc tại thành phố.

SÂN VẬN ĐỘNG TRỞ THÀNH BÃI BIỂN

Sân vận động Stade de France ở Paris (Pháp), nơi đội Pháp đã quang ngôi vô địch thế giới năm 1998, đang được biến thành một bãi biển lớn để phục vụ cho dân thủ đô không phải đi xa để tắm biển. Những gia đình muốn có một ngày trên bãi biển sẽ có thể được chơi bóng chuyền trên bãi biển, bóng đá trên cát và trò ném dĩa. Những nhà tổ chức hy vọng sẽ thu hút được khoảng 35.000 khách tới sân vận động ở quận St Denis thuộc Paris. Hãng tin BBC cho hay mặt cỏ của sân đang được tiến hành phủ 9000 mét vuông cát trong suốt 3 tuần liền.

SUÝT NỮA PHẢI TRANH CỬ VỚI CHÓ

Quả thật chuyện này chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ. Wayne Genthner, chủ của chú chó 5 tuổi Percy, đã quyết định đăng ký cho Percy ra tranh cử ghế nghị sĩ quốc hội đại diện cho bang Florida, làm đối thủ với bà Katherine Harris (ảnh), Ngoại trưởng của bang, ứng cử viên của đảng Dân chủ. Song uỷ ban bầu cử đã từ chối, cho rằng Percy không đủ tiêu chuẩn vì ... nó là chó. Có vẻ không hài lòng trước quyết định này nên Percy đã sủa lên một tràng ầm ĩ, còn ông chủ Genthner, một người theo đảng Cộng hoà, quyết định ra ứng cử bổ sung. Genthner hành động kỳ quặc như trên bởi ông ta hy vọng Percy sẽ làm thay đổi các chiến dịch tranh cử mà ông ta cho rằng tốn tiền, nhàm chán. Song thực tế, bà Harris là ứng cử viên rất nhiều khả năng thắng cử. Bà đã từng được cả thế giới biết đến trước đây với vai trò là quan chức bầu cử chính của Florida trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.

SỐNG SÓT NHỜ CHÙM CHÌA KHOÁ

Một thương gia đã sống sót nhờ chùm chìa khoá trong túi áo sau khi bị những tên bắt cóc bắn. Vụ việc xảy ra ở bên ngoài văn phòng của ông ta ngay trung tâm thành phố Calcutta (Ấn Độ) khi một toán người có vũ trang xông vào bắt ông đi. Một xe cảnh sát đã chạy ngang qua khi bọn chúng đang vật ông Bidyut Chakrabarty xuống đất. Trong lúc bỏ chạy, một tên bắt cóc đã nổ súng vào người ông Chakrabarty nhưng viên đạn bị nẩy bật ra nhờ chùm chìa khoá trong túi áo vét của ông. Cảnh sát trưởng địa phương mô tả sự thoát chết của ông là một điều kỳ diệu và cho hay họ vẫn đang truy lùng băng bắt cóc kia. Nhiều ngày trước bọn chúng đã dùng điện thoại đe doạ ông Chakrabarty để đòi tiền thế thân.

Ông Chakrabarty nói: "Tôi không thể tin được là mình lại còn sống

và chính chùm chìa khoá trong túi áo đã cứu tôi thoát chết."

LÀM ĐÁM CƯỚI SAU 80 NĂM SA CÁCH

Hai người bạn từ thời còn học trường mẫu giáo đã tình cờ gặp lại nhau và làm đám cưới sau gần 80 năm. Ron và Marian Russell hiện giờ sống ở Gainsborough (thuộc Lincolnshire, nước Anh) nhưng trước đó cả hai người cùng học chung trường mẫu giáo ở Burnley vào năm 1920. Họ gặp lại nhau một cách tình cờ khi ông Ron tìm thấy một cuốn sách mà tác giả là bà Marian trong một hiệu sách. Được biết khi còn học mẫu giáo, cả hai đã từng dùng tiền tiêu vặt góp chung để mua kẹo ăn, sau thì họ chuyển tới học ở hai trường khác nhau và mất liên lạc từ đó. Ông Ron giờ đã 85 tuổi làm việc trong một cửa hàng bán giày và thường đi đây đi đó. Năm 1997, ông và vợ đã chuyển tới Lincolnshire, nhưng hai năm sau thì bà vợ ông qua đời. Còn Marian giờ đã 86 tuổi trở thành một giáo viên, đã kết hôn và sau đó thì thành goá bụa. Ông Ron nói: "Lúc ấy tôi quyết định dắt con trai về thăm nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Chúng tôi vào một hiệu sách và con trai tôi đã cầm lấy một quyển và hỏi tôi về tác giả của nó. Tôi nhìn thấy tên tác giả và ngay lập tức nhận ra đó là người bạn hồi mẫu giáo của mình". Sau khi hỏi người chủ hiệu sách số điện thoại của bà Marian, cả hai người đã gặp lại nhau sau đó. Ông Ron nói: "Tôi không muốn Marian phải đi vì thế tôi đã gửi hoa cho bà ấy và hỏi rằng liệu tôi có thể đến Guernsey thăm bà hay không. Và bà ấy đã đồng ý". Bà Marian cho biết: "Chúng tôi nhận ra mỗi người đã có cảm tình với nhau. Quan hệ của cả hai dần dần tiến triển và chúng tôi quyết định sẽ sống chung với nhau."

HỀ ĐÁNH CƯỚP CÓ VŨ TRANG

Ngày 16-7, cảnh sát thành phố Manchester (Anh) đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin sau khi một nhóm các tên hề có vũ trang đã đánh cướp một quán rượu. Ba người đàn ông trong những bộ đồ sặc sỡ đã còng tay chủ quán rồi dùng súng và dao đe doạ ông ta trước khi tẩu thoát với "một số ít tiền". "Bọn cướp được tổ chức rất tốt, rõ ràng là chúng đã lên kế hoạch vụ cướp này rất kỹ càng", thanh tra cảnh sát Darren Shenton nói. Bọn cướp đã tháo chạy trên một chiếc xe tải và sau đó trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát mặc dù đã gặp phải 3 vụ va chạm trên đường đi. Cảnh sát cho biết những nhân chứng chắc chắn đã nhìn thấy những tên cướp. "Những ai đi trên đường vào lúc ấy đều không thể không nhận thấy chúng, đặt biệt là khi chúng mặc đồ như những anh hề", một cảnh sát nói.

BỊ BẮT VÌ GỌI LẦM SỐ

Cảnh sát Canada đã tìm thấy cần sa được trồng trong nhà một người khi anh ta vô tình gọi cho họ. Các nhân viên cảnh sát ở Stratford, Ontario cho biết họ nhận được điện thoại khẩn cấp 911 từ một người, anh ta đã cúp máy ngay khi điện thoại được trả lời. Một xe tuần tra đã tới địa chỉ người gọi và cành sát tìm thấy những lọ trồng cây cần sa trong tầng hầm ngôi nhà. Người chủ ngôi nhà sau đó đã bị bắt, anh ta thú nhận đã gọi lầm số 911 thay 411. Robert Riodan, 49 tuổi bị buộc tội sản xuất và sở hữu chất gây nghiện. Anh sẽ phải ra toà vào ngày 12 tháng 8 này.

GỬI THƯ CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Ngày 16-7, một ngân hàng Anh đã phải xin lỗi một khách hàng sau khi gửi cho người vợ đã mất của ông ta một lá thư bắt đầu bằng: "Kính gửi Bà Đã chết".Mark Maguire, người phát ngôn của Egg, một ngân hàng hoạt động trên Internet, cho biết nhân viên của họ đã đánh nhầm "Đã chết" vào lá thư thay vì tên của người phụ nữ kia. "Chuyện xảy ra chỉ là sai lầm ở công việc biên chép", ông nói, "Chúng tôi gửi thư cho người chồng để thông báo về việc đóng tài khoản của vợ ông ấy...". "Thật không may, đó là một sai lầm rất hiếm thấy và chúng tôi đã xin lỗi khách hàng. Chúng tôi cảm thấy rất hối tiếc về điều đó", ông Mark nói.

SỐNG CHUNG VỚI NGƯƠÌ ĐÃ CHẾT

Ngày 15-7, cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông đã sống cùng với người bố đã chết của mình trong một căn hộ ít nhất một năm để không bị đòi lại chỗ ở. "Người bố hầu như chỉ còn là một bộ xương, một cái xác khô", bà Petra Volk, người phát ngôn của sở cảnh sát Wiesbaden nói.

Lính cứu hoả đã tìm thấy cái xác bị mục rữa đang được đặt ngồi trên một cái ghế dài sau khi những người hàng xóm báo họ ngửi thấy mùi khét trong căn hộ. Cảnh sát cho hay người con trai 42 tuổi đã không khai báo cho nhà chức trách biết cái chết của cha mình vì lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi căn hộ mà bố anh ta đã mướn. "Anh ta dường như là một kẻ nghiện rượu mặc dù tỏ ra khá tỉnh táo khi chúng tôi tiến hành thẩm vấn", bà Volk nói, "Căn hộ rất bề bộn, đầy rác rưởi và chai lọ bỏ đi nằm khắp nơi... Thật không thể tin được là người ta lại có thể sống như vậy". Cảnh sát tin rằng ông bố đã mất vì tuổi già. Trong những năm gần đầy nước Đức đã gặp rất nhiều trường hợp mà trong đó thân thể của những người đã chết trong nhà của họ vẫn nằm yên cho tới khi được phát hiện rất nhiều tuần sau đó, thậm chí là nhiều năm. "Chúng tôi không bắt người con trai vì không tìm thấy dấu hiệu phạm tội nào của anh ta", bà Volk cho hay, "Một vài người có cách nghĩ thật là kỳ lạ!"

BỊ BẮT VÌ TÌNH NGHI LÀ KẺ ĂN THỊT NGƯỜI

Cảnh sát Ukraina đã bắt 3 người đàn ông và một phụ nữ vì nghi ngờ chúng đã giết chết 5 người khác sau đó thì ăn thịt họ. "Trong trường hợp cuối cùng, bọn chúng đã giết chết một phụ nữ trong khu rừng, sau đó thì cắt thân thể cô ta ra làm nhiều miếng và ăn chúng. Thật là kinh khủng", người phát ngôn của sở cảnh sát Ukraina nói. Bà cho biết 4 kẻ tình nghi ăn thịt người kia gồm có 2 vợ chồng, em trai của người vợ và một người bạn của họ. Tội ác ngày càng gia tăng ở Ucraina sau khi đất nước này tách khỏi Liêng bang Xô Viết, nhưng những trường hợp như ăn thịt người là rất hiếm.

Hãng thông tấn xã Interfax - Ukraina cho hay, cả bốn người đã hành hạ nạn nhân cuối cùng của chúng bằng cách cắt tai người phụ nữ trước khi ăn thịt cô.

MỘT CON CHÓ ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ HÔ HẤP NHÂN TẠO

Một nhân viên cảnh sát đã cứu sống một con chó bằng cách hô

hấp nhân tạo cho nó sau khi con chó bị một chiếc xe hơi đụng phải.

Nhân viên tuần tra Thomas Richmond cho biết Cinnamoon (tên con chó lai) đã gần như chết và người chủ của nó rất bàng hoàng khi đến hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. "Con chó bị tông trúng vào vùng ngực. Tất cả bốn chân của nó đều xụi lơ, và tim đã không còn đập nữa. Nó đã chết", Richmond nói. Richmond ngay lập tức tiến hành cấp cứu cho con chó. Anh lần lượt dùng hai tay ấn ngực con chó và thở vào miệng nó. "Tôi đã làm liên tục như vậy 7 hay 8 lần gì đó và thật không thể tin nổi lúc ấy mắt con chó mở ra và nó bắt đầu thở lại" Richmond nói, và cho hay sau đó anh đã đưa Cinnamoon tới một bệnh viện thú y. "Bây giờ thì ổn rồi. Con chó có một vài vết thương, nhưng không có cái xương nào bị gãy. Đó quả là một phép lạ!", anh nói thêm.

TỰ TỬ KHÔNG THÀNH VÌ HỒ BƠI

Một người Ý định tự tử bằng cách nhảy khỏi ban công của một khách sạn vào ban đêm đã sống sót sau khi vô tình rơi xuống một hồ bơi. Người đàn ông này 35 tuổi chưa rõ danh tánh đã rơi tự do khoảng 25m trước khi đáp xuống hồ nước. Các nhân viên của khách sạn ở Alba Adriatica đã cứu sống ông ta. Sau đó ông thú nhận với cảnh sát rằng đây là một vụ tự tử và không ngờ rằng khách sạn lại có một cái hồ bơi ngay đó. Cảnh sát cho hay ông đã từ chối không nói rõ nguyên nhân tại sao ông ta muốn tự tử và lại quyết định làm điều đó vào kỳ nghỉ của mình. Người đàn ông sống ở Ascoli Piceno, miền Trung nước Ý chỉ bị xây xát nhẹ.

CUỘC THI CHẠY CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤC VỤ CÀPHÊ

Ngày 14-7, tại New York đã được tổ chức cuộc thi chạy lần thứ tư của những người phục vụ cà phê, trong khi tại Paris cũng được tổ chức một cuộc thi tương tự. Cuộc thi được tổ chức hàng năm nhân ngày "phá ngục Bastille" 14-7. Những người tham gia thi phải chạy thật nhanh qua một dãy tòa nhà mang theo khay đựng một chai và ly đầy nước mà không được làm đổ giọt nào.

MANG THEO NGƯỜI TÌNH TRONG VA LI

Thứ bảy tuần trước, cảnh sát cho biết một cô gái Bỉ đã cho người tình của cô ta vào trong va li của mình để tìm cách lén mang anh ta vào Ý. Các nhân viên hải quan của hải cảng miền Nam Brindisi đã chặn Cindy Q. cô gái 26 tuổi nói trên lại vào thứ sáu sau khi để ý thấy cô ta đang cố sức kéo cái va li xuống một chuyến tàu xuất phát từ Hi Lạp. Khi mở va li ra, họ rất ngạc nhiên khi trông thấy trong đó là một thanh niên 26 tuổi tên là Ismail Kilic. "Chắc chắn là có một câu chuyện tình giữa hai người", Alberto A'alessandro, người đứng đầu hải quan ở Brindisi nói. Kilic đã bị trục xuất khỏi Ý và sẽ lên chuyến tàu kế tiếp trở về Hi Lạp. Còn cô gái Bỉ kia đã bị bắt và phải đối mặt với việc bị cáo buộc tổ chức đưa người nhập cư bất hợp pháp. Mỗi năm có hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã đổ vào nước Ý với hy vọng tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng đó, tuần này những nhà làm luật ở Ý đã thông qua những điều luật mới, bao gồm kiểm tra dấu vân tay của những người mới đến và tăng cường lực lượng tuần tra ở bờ biển nước Ý.

VẸT LÀM NHÂN CHỨNG TRƯỚC TOÀ

Sau một chuyến đi nghỉ hè về, một người vợ ở Campuchia đã nổi cơn thịnh nộ vì những gì mà con vẹt cưng của mình thốt ra. Con vẹt đã nhại lại những lời mà chồng chị nói trong điện thoại với cô bố nhí của mình trong những ngày vợ vắng nhà. Toàn là những lời dễ xa nhau như: "Anh yêu em", "Hãy kiên nhẫn", "ly dị", "Đừng có bận tâm tới các cái bao-cũ-rách-đó". Hiểu là chồng ngoại tình, người vợ đã đem con vẹt tới một luật sư nhờ đưa nó ra làm nhân chứng để kiện xin ly dị chồng

HỒNG KÔNG: HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO CAO HƠN ĐẠI HỌC

Tại Hong Kong, có những trường mẫu giáo buộc phải đóng học phí hàng năm cao hơn so với những trường đại học nổi tiếng trên hòn đảo này. Theo trang web www.ed.gov.hk, các phụ huynh muốn cho con học cả ngày ở trường mẫu giáo quốc tế Yew Chung phải đóng 107.340 đôla Hong Kong. Ngôi trường mẫu giáo đắt thứ hai tại Hong Kong là trường Montessori với học phí 93.600 đôla. Đây chỉ là tiền học phí, ngoài ra còn tiền mua đồng phục, tiền ăn, xe đưa đón học sinh, sách vở, và đi chơi... tổng cộng phải đóng thêm khoảng 10.000 đôla. Trong khi đó, một sinh viên năm thứ nhất của Trường đại học Chinese University, một trong các truờng nổi tiếng nhất thuộc chế độ Anh, chỉ phải đóng mỗi năm 42.000 đôla Hong Kong. Các phụ huynh ở Hong Kong có thể làm tất cả để con họ được hưởng sự giáo dục tốt nhất, dù họ phải dời nhà hay làm lễ rửa tội cho con để có thể gửi chúng đến những nhà thờ Thiên chúa giáo nổi tiếng nhất. Ngoài các khóa học bình thường, còn có các lớp đặc biệt và sinh hoạt ngoại khóa. Áp lực này có thể trở nên nặng nề và mỗi năm có những đứa trẻ phải tự tử vì không đạt kết quả tốt để được vào các trường nổi tiếng.

Xem tướng qua... mông

Người phương Đông xem bói qua tay, tướng mặt. Người phương Tây xem bói qua bài... Thế nhưng Ulf Buck, một thầy bói 39 tuổi, khá nổi tiếng vùng Meldorf (phía tây- bắc Hamburg, Đức) thì lại xem bói qua... mông! Theo Buck, so với các bộ phận khác trên cơ thể, mông có nhiều đặc điểm phản ánh "tiền vận", "hậu vận" hơn nhiều. Hầu hết khách hàng của Buck đều cảm thấy dễ chịu vì bên cạnh xem tướng, họ còn được "mát-xa" mông miễn phí. Bên cạnh đó, khách hàng cũng không phải băn khoăn nhiều vì Ulf Buck bị mù.

90 TUỔI BỊ 1000 VẾT ONG ĐỐT VẪN SỐNG

Theo tờ Kurier của Áo, cụ Hermann Danner, người Áo 90 tuổi, vẫn sống mặc dù bị ong chích đến khoảng 1.000 vết sau khi làm lật tổ ong. Cụ Danner đã thoát chết có lẽ do cụ làm nghề nuôi ong từ 70 năm nay và đã quen với nọc ong. Tuần trước, cụ đang làm việc mà không mang mặt nạ bảo vệ thì bị ngã và đã đập đầu vào một trong các tổ ong. Đàn ong bị thu hút bởi mật dính trên mặt cụ và trở nên hung dữ do thời tiết nóng vào tháng 7, đã tấn công cụ trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó nhờ một bà hàng xóm phát hiện và gọi cấp cứu, cụ đã được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Guenter Watzl cùng bốn y tá đã phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để rút hết toàn bộ các ngòi nọc. Bác sĩ Watzl cho biết có ít nhất 1.000 vết đốt. Ông nói: "Cụ đã trải qua một phép mầu ở tuổi này. Các vết đốt có thể gây chết người, thế mà cụ vẫn sống." Cụ Hermann Danner đã trải quả bốn ngày chăm sóc tích cực và có lần suýt chết. Trong vài ngày tới, cụ sẽ xuất viện và chỉ có một mối bận tâm là trở về với đàn ong. Cụ khẳng định sẽ không từ bỏ đam mê này.

NHẦM LẪN TRONG VIÊC THỤ TINH NHÂN TẠO

Sau khi nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, một cặp vợ chồng da trắng đã cho ra đời hai đứa bé gái sinh đôi da đen do sự nhầm lẫn trong phòng thí nghiệm tại một bệnh viện Anh. Tờ Sun số ra ngày 8-7 cho biết sau nhiều năm tiến hành các thủ tục về y học để có con, cặp vợ chồng A (không tiết lộ tên) đã kinh ngạc khi phát hiện hai đứa bé gái mới sinh là da đen. Sở y tế quốc gia (NHS) khẳng định rằng đây không những là một bi kịch đối với cặp vợ chồng có liên quan, mà còn gây lúng túng cho ngành y tế. Tuy nhiên trong 1 triệu truờng hợp mới có thể xảy ra hiện tượng này. Vấn đề là phải tìm hiểu ai là cha mẹ thật của hai đứa bé. Trong số giả thuyết có thể tin được, tinh dịch của người cho da đen có thể đã được đưa vào noãn của người mẹ da trắng, hoặc các bác sĩ đã cấy phôi của một cặp vợ chồng da đen vào người phụ nữ da trắng sẽ mang thai. Vấn đề này đã gây lo ngại cho khoảng 27.000 cặp vợ chồng người Anh áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong mỗi năm. Theo đúng luật pháp, cặp vợ chồng da đen, bố mẹ sinh học của hai đứa bé đuợc quyền yêu cầu nuôi chúng. Nếu đây là trường hợp đầu tiên tại Anh, thì tại Mỹ cũng đã xảy ra một sự nhầm lẫn tương tự. Năm 1998, chị Donna Fasano ở New York đã sinh ra con của một cặp vợ chồng khác và đành phải trả đứa bé cho cha mẹ sinh học của nó. Tại Hà Lan, các thử nghiệm ADN đã được thực hiện ở cặp bé gái sinh đôi do một nguời mẹ da trắng cho ra đời vào năm 1993. Kết quả đã chứng minh sự nhầm lẫn giữa tinh trùng của nguời chồng và một người đàn ông da đen người gốc Antilles. Cuối cùng cặp vợ chồng da trắng đã nuôi hai đứa bé gái da đen.

BẢNG XẾP HẠNG CÁC MÓN ĂN BỊ GHÉT NHẤT

Lòng bò được xếp hạng nhất trong các món ăn dễ làm buồn nôn nhất. Lòng bò hoặc lòng heo đã đánh bại ốc sên và con hàu để trở thành món ăn hôi thối nhất theo bình chọn của tạp chí Thức ăn ngon BBC. Cải bruxen là món rau không được ưa thích nhất nhưng cũng chỉ xếp hạng 24 trong danh sách, xếp sau những món như là dạ dày cừu nhồi tim gan hay là phổi trộn bột yến mạch. Rất nhiều thứ hạng đầu trong danh sách những món ăn không được ưa thích thuộc về những món có tính chất nhầy nhụa, nhơn nhớt. Hầu hết đều là những món có nguồn gốc động vật tuy nhiên vẫn có một vài thứ như đậu hũ, đậu nành xếp thứ 13. Thêm một vài thực phẩm kì lạ khác bao gồm sữa đông, và một thứ giống bánh flan làm từ sữa bò đông đặc. Chuyên gia tâm lý khách hàng Paul Buckley cho rằng kinh nghiệm quá khứ cũng ảnh hưởng trong việc xếp hạng đó. Ông nói: "Nếu ở trường học bạn đã từng bị ép ăn cải bắp thì có lẽ bạn sẽ ghét nó vì nó liên quan đến những kỷ niệm không vui." Một vài món trong bảng xếp hạng không được ưa thích vì chúng bắt nguồn từ những động vật xấu xí như rắn và mực ống. Những món khác như thịt thỏ làm mọi người ghét vì những vì những con thỏ được coi là loài vật nhút nhát, đáng yêu.

NGƯỜI CHẾT ĐỘI QUAN TÀI NGỒI DẬY

15 phụ nữ bị ngất, 3 người rơi vào tình trạng hoảng loạn và 2 nạn nhân phải đưa đi viện cấp cứu. Đó là những gì xảy ra tại một đám tang. Số là, khi xác chết bỗng nhiên đẩy bùng nắp quan tài ngồi bật dậy làm tấc cả những người có mặt bị một phen thất kinh. Hóa ra, tất cả chỉ tại hơi chứa trong bụng người chết. Ông này bị chết vì cơn nhồi máu cơ tim 3 ngày trước. Do hơi trong bụng người chết căng cứng cộng với bụng co lại đã khiến cho cái xác cong gập lại đẩy tung chiếc nắp quan tài ra lúc chuẩn bị hạ huyệt. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này nên cả cha cố và những người dự tang lễ bị một phen hết hồn.

XE BỌC THÉP BỊ RỚT TIỀN

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát New Orleans đang truy tìm những kẻ đã lấy trộm những bao tiền rơi ra từ thùng sau của một xe chở tiền bọc thép. Khi chiếc xe bọc thép chạy vào xa lộ thì cánh cửa đằng sau xe bất ngờ bật mở ra, sau đó thì những bao tiền rơi ra khỏi xe. Người tài xế không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục chạy. Rất nhiều người trên đường đã dừng xe lại và nhảy ngay ra tranh nhau lấy đi những bao tiền, tất cả họ đều đã bị kết tội ăn cắp. Nhà chức trách không tiết lộ có bao nhiêu tiền trong mỗi bao như vậy và có bao nhiêu bao tiền đã bị mất cắp, họ cũng không cho biết lý do tại sao cánh cửa sau của chiếc xe bọc thép lại bị mở ra. Sheila Thorne, người phát ngôn của FBI nói: "Tất cả đều đang được điều tra, chúng tôi đang làm hết sức mình, đây là tiền của chính quyền liên bang đã được bảo hiểm ". Nhà chức trách đã treo giải thưởng 10.000 đôla cho ai cung cấp thông tin về những người đã lấy cắp tiền hay nơi cất giấu tiền. Cảnh sát đã nhận được mô tả của nhân chứng về hai người đàn ông đã nhảy ra khỏi xe và bắt đầu giật lấy những bao đầy tiền.

BÁNH MÌ CÓ CHUỘT

Một lò bánh mì tại vùng Bờ Tây, Palestine, đã làm ra một chiếc bánh trong đó có chứa một con chuột bị nấu chín đã bị phạt 10.000 đôla. Arnold Kouvenhoven, chủ của lò bánh mì bị buộc tội đã làm bánh trong điều kiện mất vệ sinh. Các thanh tra của sở y tế đã tìm thấy những con chuột và côn trùng khắp nơi trong lò bánh, nơi cung cấp bánh mì cho bệnh viện trung ương Kelowna và những trung tâm y tế khác.

Nhà chức trách cho biết lò bánh mì đã được tẩy trùng và hiện

giờ người tiêu dùng có thể yên tâm dùng những chiếc bánh mì.

RÙA CŨNG GÂY TAI NẠN

Một con rùa đang băng ngang qua đường được cho là nguyên nhân gây ra một vụ tai nạn trên ở trung tâm thành phố Nova Scotia, Canada vào thứ Năm vừa rồi. Cảnh sát cho biết, một người tài xế đã chạy chậm lại trên đường 104 gần Truro để nhìn một con rùa dài khoảng 40 cm đang băng qua đường. Một chiếc xe khác đã tìm cách vượt qua nhưng đột nhiên chiếc xe trước thay đổi hướng đi và vụ tai nạn đã xảy ra. Hai người tài xế đều được đưa tới bệnh viện với những vết thương không nghiêm trọng lắm. Cảnh sát đã bắt con rùa lại và trao nó cho trường trung học Nông nghiệp của Nova Scotia.

TÓC TRONG BAO TỬ

Các bác sĩ tại tại miền Bắc Ấn Độ đã tiến hành phẫu thuật lấy

ra từ bụng của một thiếu nữ 16 tuổi một... núi tóc nặng đến 1,2 kg.

Ba mẹ của K.Singh cho biết từ khi còn nhỏ, cô đã có một thói quen là bứt tóc của mình rồi... bỏ vào miệng nuốt. Ban đầu cả gia đình Singh không mấy để ý đến thói quen kỳ lạ này, nhưng càng lớn cô bé càng... ăn tóc dữ. Cuối cùng ba mẹ cô phải nhờ đến bác sĩ để làm sạch dạ dày của con.

TRỐN THOÁT KHỎI NHÀ TÙ LẦN THỨ HAI NHỜ CÙNG MỘT CHIẾC LỖ

Một kẻ tình nghi sát nhân đã lại trốn ra khỏi tù bằng một lỗ hổng ở hàng rào mà anh ta đã từng trốn thoát được 11 năm trước. "Thật không thể tin được", Marron Hopkins, giám đốc của nhà tù nói. David Ivy 30 tuổi vào ngày 16 tháng 5 đã trốn thoát bằng cách bò xuyên qua một lỗ hổng ở hàng rào bao xung quanh khu vực tự do của tù nhân ở nhà tù quận Shelby và sau đó leo xuống một ống thoát nước. Lần đầu tiên Ivy trốn thoát khỏi nhà tù này là vào năm 1991. Những người coi tù đã không thể giải thích tại sao cái lỗ hổng kia vẫn tồn tại trong ngần ấy năm. Bây giờ thì nó đã được bịt kín lại. "Nếu ai đó biết chuyện gì đã xảy ra 11 năm trước, thì thật không thể tưởng tượng nổi là cái hàng rào vẫn không được sửa chữa", Chuck Fisher, một luật sư do Toà án chỉ định nói. Ivy được thả tự do hai năm trước đây sau khi đã trải qua 8 năm trong bản án 31 năm tù vì tội đánh cướp và ngộ sát. Anh ta đã bị bắt lại vào năm ngoái, đang chờ đưa ra xét xử vì bị tình nghi đã bắn chết một cô gái 25 tuổi.

Theo nhà chức trách cho biết Ivy, cao khoảng 1m76 nặng 68kg

là một kẻ nguy hiểm và có thể mang theo vũ khí.